



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 23 พฤษภาคม 2563

เรื่อง

1. คอรั้มน์: อยู่บนภู: เงินเยียวยาโควิดไม่ควรเป็นลาภที่มีควรได้
2. มหานครผลไม้โลกล่ม EEC โดดอ้อม-เร่ร้อนหาที่ตั้งใหม่
3. เกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์เยียวยา ยังมีลุ้น ขยายเวลายื่นอุทธรณ์ ถึงต้น มิ.ย.
4. คอรั้มน์: เรื่องเก่าเล่าสนุก: คิดจะมีเขื่อนในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัย ร.๕! ๓๖...
5. ภาพข่าว: คัดข่าวกรองคน: ช่วยชาวสวนมังคุด
6. ข้าราชการหมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรเสนอที่ประชุมกรม.พิจารณา
7. คลาย-เที่ยวตจว.ได้ ลุ้นเฟส3 เคอร์ฟิวเที่ยงคืน
8. ยันชรก.ทำเกษตร แสนรายวิด'5พัน'
9. งดจ่าย'ชรก.' เงินเยียวยาเกษตรกร
10. ไม่มีป่วยเพิ่มเหลือรักษา 71 รายห่วงเปิดเรียนทำติดเชื้อพุ่ง

สื่อ

ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
khaosod.co.th
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
สยามกีฬา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: อยู่บนภู: เงินเยียวยาโควิดไม่ควรเป็นลากที่มีควรรได้

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3577 หน้า : 1(ล่าง), 6



เงินเยียวยาโควิด
ไม่ควรเป็น
ลากที่มีควรรได้
> 06



เงินเยียวยาโควิด ไม่ควรเป็นลากที่มีควรรได้



รฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เติมน้ำเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยดำเนินการตั้งแต่ต้นเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่รุนแรง และมีผลกระทบมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

เริ่มแรกเราเยียวยาให้กับประชาชนทุกกลุ่มผ่าน “เราไม่ทิ้งกัน” การเยียวยาเป็นการจ่ายเงินโดยตรงให้กับกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มผู้ว่างงาน ตกงานจากพิษภัยโควิด กลุ่มอาชีพอิสระ ประมาณ 16 ล้านคน กลุ่มเกษตรกรอีก 11 ล้านครัวเรือน และยังมีส่วนตกค้างอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องได้รับการเยียวยา เพื่อบรรเทาพิษภัยแก่ปัญหาเฉพาะหน้า

แน่นอนการใช้เงินเยียวยาครั้งนี้ ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า ไม่ใช่เงินแจกและต้องได้ทุกคน แต่ต้องเป็นไปตามความเดือดร้อนจำเป็นที่ได้รับจากพิษภัยโควิดจริงๆ

“การจ่ายเงินหลวงออกไปเยียวยาประชาชน ต้องให้มันจู่ไปถึงมือและตรงตัวผู้ได้รับผลกระทบจริงๆ จึงไม่ควรที่ใครหวังดีตัวพุ่งทั้งที่ไม่เดือดร้อน ไม่ได้รับผลกระทบ

ไม่ใช่เป็นเรื่องลากที่มีควรรได้ แต่ต้องไม่ได้หากไม่ได้รับผลกระทบ และไม่ควรรที่ใครจะนำเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาไปหวังผลคะแนนเสียงทางการเมือง”

กลุ่มใดบ้างที่ควรรได้รับ อาทิ อีสระ คนตกงานว่างงานจับพล้นเกษตรกร ลูกจ้างร้านอาหารที่ปิดตัวชั่วคราว ซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นทะเบียนและมีการคัดกรองถูกต้องจึงควรรได้รับ

กลุ่มที่มีควรรได้ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่ยังทำงานอยู่

อันที่จริงไม่มีเหตุที่ควรรมาวิพากษ์วิจารณ์ ถ้าไม่มีประเด็นถกเถียงเรื่องข้าราชการที่ทำงานชีพเสริมเกษตรกรไปได้อย่างไรก็ได้รับสิทธิหรือไม่ เพราะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ควรรได้อยู่แล้ว

**บักการเมือง
ก็ไม่ควรรใช้เงิน
เยียวยาโควิด-19
เป็นช่องทาง
ทักคะแนนเสียง**



ปรากฏความสับสนขึ้นเมื่อ **องกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** บอกว่าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเดือนละ 5,000 บาท จ่าย 3 เดือน รวม 15,000 บาท ในส่วนข้าราชการจำนวนประมาณ 9.1 หมื่นคนที่ประกอบอาชีพเสริมทำการเกษตร สามารถได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลด้วย ดังนั้น สำหรับข้าราชการบำนาญหากถูกตัดสิทธิ

แนะนำให้ดำเนินการอุทธรณ์ เพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง สอดรับกับ **สำราญ สารบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** “ตามมติ ครม. ยังไม่ได้บอกว่าข้าราชการไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ซึ่งขอเรียนว่าข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกที่ได้รับสิทธิของมาตรการนี้”

ก่อนที่ปลัดกระทรวงเกษตรฯ จะยืนยันในภายหลังว่ากลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: อยู่บนภู: เงินเยียวยาโควิดไม่ควรเป็นลากที่มีควรได้

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3577 หน้า : 1(ล่าง), 6

อันที่จริงรัฐบาลจ่ายเงินเดือนประจำ จ่ายบำนาญให้กับข้าราชการ เป็นประจำรายเดือนสม่ำเสมออยู่แล้ว

แม้ปลัดจะยืนยัน คณะกรรมการกลั่นกรองจะยืนยัน แม้ ศ.ก.ส.จะยืนยัน แม้ตรม.จะกำชับ แต่ไม่ว่ายังมีความพยายามหาช่องที่จะทิ้งเงินก้อนนี้

ขณะนี้มีก้านัน ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งสมาชิกลูกบ้านที่รับราชการให้มาทำเรื่องเปลี่ยนให้สมาชิกในครอบครัวมาเป็นหัวหน้าครัวเรือนแทน ก็จะได้รับสิทธิเยียวยาเทียบเท่ากับเกษตรกรรายอื่น ที่รัฐบาลจ่ายครัวเรือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน เท่ากับ 15,000 บาท จะทำให้ไม่เสียสิทธิ หรือ สามารถเข้าไปแจ้งเกษตรอำเภอ หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Formbook เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน

ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สตก.) มีข้อมูลรวม 100,000 แสง ราย ที่ไม่ได้รับสิทธิเพราะเป็นข้าราชการ

เอากันเข้าไป !! ดูความพยายามทำกันแม้กระทั่งเปลี่ยนตัวหัวหน้าครอบครัวในทะเบียนบ้าน หรือในทะเบียนเกษตรกร เพียงเพื่อให้ได้รับสิทธิเยียวยา

ต้องหวนกลับไปคิดถึงบทหนักใหม่ โดยเฉพาะผู้รับ ผู้หาซื้อรับ มันไม่ใช่เงินฟรีที่มีมากมายมหาศาล

พร้อมแจกให้ทุกคน กระทั่งนักการเมืองก็ไม่ควรใช้เงินเยียวยาโควิด-19 เป็นช่องทางหาคะแนนเสียงเอากับผู้รับกลุ่มไหนๆ

เงินเยียวยาโควิด-19 ไม่ควรเป็นเงินลากลอย ไม่ควรเป็นลากที่มีควรได้ หรือเงินที่ต้องได้

ให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ

เถอะ ! ●



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : มหานครผลไม้โลกล้ม EEC โดดอ้อม-เร่ร่อนหาที่ตั้งใหม่

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 5256 หน้า : 3(บน)

มหานครผลไม้โลกล้ม EEC โดดอ้อม-เร่ร่อนหาที่ตั้งใหม่



กดูผลไม้ภาคตะวันออกของประเทศไทย ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ เกือบจะต้องระงับจากเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ทำให้การส่งออกไปตลาดหลักอย่างจีนปั่นป่วนไม่น้อย ซึ่งแม้ว่ายอดการส่งออกในไตรมาส 1 ปีนี้จะพอทำให้ชาวสวนใจชื้นขึ้นมาได้ แต่หลายฝ่ายก็ต้องเตรียมมาตรการสำรองฉุกเฉินสำหรับช่วงผลไม้ทะลักที่มักจะนำมาสู่วังวนปัญหาการค้าผลไม้ตกต่ำทุกปี และกลายเป็นคำถามถึงมาตรการระยะยาวในการดูแลเสถียรภาพราคาผลไม้ว่าควรไปในทิศทางใด

หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 **รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** ได้ขับเคลื่อนโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก หรือ Eastern Fruit Corridor (EFC) ขึ้น โดยมี **“กระทรวงอุตสาหกรรม”** เป็นแม่ข่าย เป้าหมายเพื่อให้ภาคตะวันออกไทยเป็น **“มหานครผลไม้โลก”** ภายในปี 2564 หรือเทียบเท่า Food Valley ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยการเป็นศูนย์กลางติดต่อซื้อขายผลไม้กับซัพพลายเออร์ทั่วโลกเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดจีนเพียงอย่างเดียว **ย้ายพื้นที่-ลดขนาด**

ในขณะนั้นเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ตื่นตื่นและมีความหวังอย่างมาก เพราะพื้นที่ 37.6 ไร่ส่วนหนึ่งในสมาร์ทฟาร์ม ที่อยู่ทางด้านปลายของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ถูกเลือกให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรประมูลผลไม้คุณภาพพรีเมียม **ลดปัญหาผลไม้ล้นผลไม่ขาดในแต่ละฤดูกาล** โดยการเก็บรักษาด้วยระบบห้องเย็นที่ทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) จะเป็นผู้ร่วมลงทุน รวมถึงการนำผล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : มหานครผลไม้โลกล้ม EEC โดดอัม-เรร้อนหาที่ตั้งใหม่

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 5256 หน้า : 3(บน)

ไม้ตกเกรตส่งให้โรงงานแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

แต่ทว่าระหว่างปี 2562 ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ทำผลการศึกษาคือความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study : FS) อยู่เน้นมีการพูดถึงสถานที่ตั้ง EFC ว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ แม้รัฐจะกำหนดให้เป็นที่ จ.ระยอง แต่ชาวสวนจันทบุรีก็มีความเห็นต่างออกไปว่า จ.จันทบุรีก็มีผลผลิตปริมาณผลไม้จำนวนมากไม่แพ้กัน การตั้งโครงการจึงควรอยู่ที่จันทบุรี เพื่อให้ระบบขนส่งไม่ไกลเกินไป **นี่คือหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น**

ปัญหาที่สอง คือ การวางท่อนำความเย็นจากคลัง LNG ของ ปตท. ซึ่งมีระยะไกลกว่า 10 กิโลเมตร ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ปตท. และ BIG จึงลงขันร่วมทุน 1,500 ล้านบาท จัดตั้งหน่วยแยกอากาศภายใต้ชื่อ บริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นทางออก และได้วางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อเดือน พ.ย. 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2563

แม้จะมีการยืนยันว่าโครงการ EFC ยังมีอยู่ แต่ก็แทบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ มาตลอดช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ความหวังเกษตรกรก็ดูเหมือนจะยังไม่เป็นรูปธรรมเสียที ล่าสุดจนถึงขณะนี้การส่งมอบพื้นที่ก็ยังไม่สามารถทำได้ จากปัญหาความไม่เหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งมีแหล่งข่าวในภาคอุตสาหกรรมระบุว่า ได้มีการทบทวนศึกษาพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมกว่า โดยคาดว่าจะย้ายไปที่ อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง รวมถึงลดขนาดพื้นที่ลง EEC ผนึก อบจ.-ปตท.

ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) จึงขอตั้งโครงการจากมือกระทรวงอุตสาหกรรมกลับไปดูแลเอง และบรรจุให้เป็นโครงการหลัก **“นายคณิต แสงสุพรรณ”** เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เลขาฯ EEC) เคยกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ไว้ว่าที่ตั้งโครงการ EFC กลับเข้ามาเป็นโครงการหลักและดำเนินการเอง เพราะเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ลดขนาดพื้นที่เหลือ 23 ไร่อยู่ใน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยกระดับเป็นโครงการหลักให้เกิดการลงทุนปี 2563

ล่าสุด **นายชัยวุฒิ สิริเต็มทรัพย์** นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดเผยกับ **“ประชาชาติธุรกิจ”** ว่า ปัจจุบันโครงการ EFC ได้เริ่มมีการนับ 1 ใหม่ และเป็นการทำงานร่วมกันของทางภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) สำนักงาน EEC และ ปตท. โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า ทาง อบจ. จะเป็นฝ่ายจัดหาพื้นที่การก่อสร้าง และกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเกษตรกร ส่วน EEC จะดูแลโครงสร้างโดยรวม ทั้งการตลาด และ

รูปแบบการขนส่ง และสุดท้าย ปตท. จะดูแลเรื่องก๊าซในโครงการ ที่จะมาใช้ในห้องเย็น

ทั้งนี้ เรื่องของพื้นที่การก่อสร้าง ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งจะมีประชุมครั้งที่ 2 ร่วมกันอีกครั้ง โดยจะมีรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่คาดการณ์จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 2 ปี ก็สามารถเห็นโครงการออกมาเป็นรูปธรรมเสร็จสมบูรณ์

ล่าสุดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้ประกาศเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา **“ยกเลิก”** โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง EFC ระยะที่ 1 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 สาเหตุเนื่องจากมีผู้ยื่นสมัครรับการคัดเลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน ประกอบกับการตั้งหน่วยแยกอากาศของบริษัท มาบตาพุดแอร์โปรดักส์ ที่ลงทุนไปแล้วแต่หากมีการย้ายโครงการจริงการลงทุนครั้งนี้จะสูญเปล่าหรือไม่ ขณะที่ ปตท. เพิ่งมีนโยบายชะลอการลงทุนหลังเจอพิษโควิด-19 ซึ่งจะรวมถึงโครงการนี้ด้วยหรือไม่ จึงเป็นที่น่าจับตามองต่อไปว่า EFC ต่อให้เป็นประโยชน์กับชาวสวนผลไม้ขนาดไหน แต่หากไม่มีการผลักดันต่อ หลายอย่างไม่เป็นไปตามที่คาด จึงมีโอกาสสูงที่โครงการนี้จะล้มในไม่ช้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : มหานครผลไม้โลกล้ม EEC โดดอ้อม-เร่ร่อนหาที่ตั้งใหม่

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 5256 หน้า : 3(บน)

กสอ.ต้นแปรรูปผลไม้

มือเร็วๆ นี้ ยังได้มีการรายงาน ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 ระบุว่า ไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2563 จะมีปริมาณผลผลิตราว 1 ล้านตัน สามารถส่งออกได้ 545,809 ตัน แต่ด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การส่งออกหายไปเหลือเพียง 461,534 ตัน เท่ากับว่าจะมีผลไม้ที่ค้างการส่งออกไม่ได้อีก 84,275 ตัน เป็นส่วนที่ต้องบริหารจัดการ
แน่นอนว่า "ตลาดในประเทศ"

จะเป็นช่องทางสำรองที่จะมารองรับผลไม้กลุ่มนี้ และนอกจากจะขายเป็นผลไม้สดแล้ว การผลัดกันให้ไปสู่การแปรรูปผลไม้ ก็เป็นช่องทางหนึ่ง ซึ่งทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี เป็นเจ้าภาพรับหน้าที่ดำเนินการเรื่องการแปรรูปและฝึกอบรม นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่ออกมาตรึงช่วยเหลือ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมกันผลักดันขายร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย เพื่อช่วยบริหารจัดการผลผลิตในฤดูกาลนี้ให้ผ่านพ้นไปได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

หัวข้อข่าว : เกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์เยียวยา ยังมีล้น ขยายเวลายื่นอุทธรณ์ ถึงต้น มิ.ย.

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



หน้าแรก > เศรษฐกิจ > เกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์เยียวยา ยังมีล้น ขยายเวลายื่น...



เกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์เยียวยา ยังมีล้น ขยายเวลายื่นอุทธรณ์ ถึงต้น มิ.ย.



23 พ.ค. 2563 - 11:34 น.
รมว.เกษตร เผยขยายเวลายื่นอุทธรณ์ถึงต้น มิ.ย. เกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์เยียวยา

วันที่ 23 พ.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พลิกเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาจะต้องเริ่มจากการชำระหนี้เกษตรกร จากนั้นขอเป็นยื่น ทั้ง 7 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจะรวบรวมทะเบียนทั้งหมด เสนอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำทะเบียนเพื่อเสนอให้กระทรวงการคลัง โฉก.ก.ส.จ่ายเงินจำนองสินเชื่อการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดรายได้ ไม่สามารถปฏิรูปจึงไม่ได้ตามกลไก

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
 Line เพิ่มเพื่อน



เงินที่ได้มาเป็นเงินกู้ ต้องไปรอไต่ทวนระเบียบราชการ เกษตรทั้งหมดเบื้องต้น 10 ล้านราย ตรวจสอบความเข้าเงื่อนไข 8.33 ล้านราย เมื่อตรวจสอบความมีตัวตนแล้ว และสศก.ได้นำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อน กรณีเกษตรกรอยู่ในระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ และซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ดังนั้นขอเหลือตัวเลข 7.8 ล้านรายที่ส่งให้กระทรวงการคลัง เหลือ 9 แสน- 1 ล้านราย

ล่าสุดได้ส่งให้คลังอีก 7 ราย จะส่งให้คณะกรรมการการคลังตรวจสอบความถูกต้อง จะเสนอให้กระทรวงการคลัง และร.ก.ส.โอนเงินให้กับเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ 7.8 ล้านราย ลงทะเบียนก่อน 15 พ.ค. 2563 แต่ยังมีเกษตรกรบางรายไม่ยอมมาทบทวนสิทธิ์ หากภาครัฐจึงให้ยื่นทะเบียนใหม่ อีกประมาณเกือบ 1 ล้านราย และยังมีอีกกลุ่มที่ไม่มีเอกสารใบปลอกเขาระยะไกล ภาครัฐเปิดไฟล์ทะเบียนเพิ่มเติมกัน กลุ่มนี้มีประมาณ 1 แสนคน และกลุ่มนี้ได้รับหลังการตรวจสอบเอกสารเสร็จ วันที่เดียว 15,000 บาท

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กรณีข้าราชการที่ทำการเกษตร ต้องรอให้คณะกรรมการการคลังรองการใช้เงินกู้ให้พิจารณาว่ากลุ่มนี้จะสามารถรับเงินเยียวยา 5,000บาทระยะเวลา 3 เดือน หรือไม่ ส่วน กรณีที่หนี้เกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่นายทะเบียนของตนเองจนถึงวันที่ 31 มิ.ย.



ข่าวเด่นประจำวัน

1. วิจารณ์วาทะ ทรูปลูกปัญญา... 4.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31
2. สอศ.เผยวิธี ปลูกข้าวเหนียว... 4.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31
3. คุยกับ... 4.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31
4. 4.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31
5. 1.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31
6. 4.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31
7. 4.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31
8. 4.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31
9. 4.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31
10. 4.30.00 น. 2019-05-23 08:30:31

รหัสข่าว: I-I200523002684

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@iqnewsclip.com



ทรงทำพิธีเปิดเขื่อน



ประทับรถจี๊ปทอดพระเนตรการสร้างเขื่อนภูมิพล

คิดจะมีเขื่อนในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัย ร.๕! ๓๖ เขื่อนสำเร็จได้ในสมัย ร.๙!!

เรื่องเก่าเล่าสนุก

● โรม บุนนาค ●

ประโยชน์ของเขื่อนที่สำคัญ คือกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วม แล้วปล่อยน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงขาดแคลนน้ำ

ปัจจุบันเขื่อนยังมีหน้าที่หลักอีกอย่าง คือผลิตกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วประเทศในวันนี้นั้นมาจากเขื่อนเป็นหลัก เขื่อนบางแห่งยังมีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวและเลี้ยวปลา ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพจากเขื่อนขึ้นอีกมาก

ความคิดที่จะมีเขื่อนในประเทศไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยผู้เชี่ยวชาญการชลประทานชาวฮอลันดาเสนอ “โครงการเจ้าพระยาใหญ่” สร้างเขื่อนขึ้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท แต่ในสถานการณ์เผชิญหน้าในยามนั้น ประเทศไทยต้องใช้งบประมาณในการปฏิรูปและป้องกันประเทศก่อนอื่น โครงการนี้จึงต้องระงับไว้ก่อน

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ รัฐบาลได้ขอตัว เซอร์ทอมัส วอร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการชลประทานชาวอังกฤษ มาสำรวจการสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร และเสนอมา ๕ โครงการ หนึ่งใน ๕ ก็คือปิดกั้นแม่น้ำป่าสักที่บริเวณจังหวัดสระบุรี เนื่องจากแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสำคัญของประเทศไทยรองจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลไปบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าวัดพนัญเชิง เป็นเส้นทางลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดต่างๆ กับกทม. แต่เมื่อลงมือก่อสร้าง ได้เลื่อนมาที่ คังยางนม ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะมีฐานรากมั่นคงกว่าที่ท่าหลวง เริ่มก่อสร้างในปลายปี พ.ศ.๒๔๕๘ แต่เดิมพระราชทานนามว่า “เขื่อนพระเกียรติราชา” หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ.๒๔๖๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน

พ.ศ.๒๔๖๗ และแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่เรือนหัวงานเขื่อนนานถึง ๓ เดือน โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “เขื่อนพระราม ๖” นับเป็นเขื่อนแรกของประเทศไทย

ในรัชกาลที่ ๖ เช่นกัน พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเห็นว่า ถ้ามีการกักกั้นน้ำ นำกระแสมาผลิตกระแสไฟฟ้า แทนการใช้หินหรือน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศอย่างมาก จึงทรงว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสำรวจหาแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ

หลังจากการใช้เวลาศึกษาอยู่ ๒ ปี ผู้เชี่ยวชาญก็ถวายรายงานว่ามีแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำอยู่หลายแห่ง เช่นที่

ออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จะได้พลังงานไฟฟ้า ๖,๐๐๐ กิโลวัตต์ ที่แก่งสร้อย จังหวัดตาก จะได้พลังงานไฟฟ้า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ที่แก่งเรียง บนแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี จะได้พลังงานไฟฟ้า ๒๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ ที่แก่งระว้า บนแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี จะได้พลังงานไฟฟ้า ๒๕,๐๐๐ กิโลวัตต์

ทว่า ตอนนั้นไทยกำลังเผชิญกับเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ โครงการนี้เลยต้องระงับไปอีก

จนในปี ๒๔๘๒ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้หยิบโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำมาพิจารณาอีก และมอบให้กระทรวงเศรษฐกิจเป็นเจ้าของเรื่อง กำหนดให้พิจารณาโครงการแม่น้ำแม่กลองเป็นอันดับแรก เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเห็นว่าที่แก่งเรียงมีสภาพดินเหมาะสมจะสร้างเขื่อนได้ แต่ขณะที่จะดำเนินการต่อไป ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ โครงการนี้เลยต้องระงับไปอีกครั้ง

ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๙๑ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขณะที่หลายประเทศประสบภาวะขาดแคลนอาหาร องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นของโครงการเจ้าพระยาใหญ่อีกครั้งในเดือนตุลาคมปีนั้นกรมชลประทานจึงได้เสนอโครงการนี้ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลได้เห็นชอบตามที่เสนอ



เขื่อนพระราม ๖



เขื่อนเจ้าพระยา



เขื่อนภูมิพล

ที่จะสร้างโครงการชลประทานเพื่อส่งเสริมช่วยการเพาะปลูกและการทำนาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่น่ายินดียิ่งนักที่เขื่อนเจ้าพระยาอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานที่ได้ดำริกันมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นอันก่อสร้างสำเร็จลงได้ในปัจจุบัน”

เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง ประเทศไทยต้องประสบกับการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เพราะโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ ๒ โรงกับในต่างจังหวัดได้ถูกกระเบิดเสียหาย ทั้งความนิยมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม เตารีด เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้าเริ่มมาแรง ความต้องการกระแสไฟฟ้าของประชาชนจึงมีมากขึ้น แม้จะได้ซ่อมแซมโรงไฟฟ้าทั้ง ๒ โรงแล้ว กระแสไฟฟ้าก็ยังไม่เพียงพอับความต้องการ รัฐบาลจึงได้พิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าให้ได้มากเพียงพอและมีต้นทุนต่ำ

ในปี พ.ศ.๒๔๙๑ รัฐบาลจึงได้นำเอาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่แก่งเรียง จังหวัดกาญจนบุรี มาพิจารณาอีก และจัดทำรายงานเสนอธนาคารโลกเพื่อขอกู้เงิน แต่สถิติเกี่ยวกับอุทกวิทยาและภูมิประเทศมีไม่เพียงพอให้ธนาคารโลกพิจารณาได้ รัฐบาลจึงมอบให้กรมชลประทานเป็นผู้ดำเนินการต่อ

ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งไทย-เทศมาร่วมกันพิจารณาหาที่ตั้งเขื่อนในภาคใต้ภาคหนึ่ง ซึ่งมีสถิติทางอุทกวิทยาเพียงพอที่จะดำเนินการได้ หลังจากพิจารณากันแล้วเห็นว่า โครงการแก่งเรียงไม่เหมาะสม เพราะกำลังไฟฟ้าที่จะได้น้อย แลจ่ายให้จังหวัดพระนครและธนบุรีก็ยังไม่พอ ในที่สุดก็เห็นควรสร้างเขื่อนบนแม่น้ำปิงที่เขายันฮี จังหวัดตาก ที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้มากพอแก่ความต้องการทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นโครงการอเนกประสงค์ ช่วยการชลประทาน การคมนาคมทางน้ำ และป้องกันอุทกภัยได้อีกด้วย เมื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบ และออกประกาศพระราชกฤษฎีกาให้กรมชลประทานจัดดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยากำลังก่อสร้างเช่นกัน

ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ เมื่อเสด็จออกจากที่ประทับแรมที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ไปสักการะศาลพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว จึงเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งไปตามถนนเลียบริมลำน้ำปิงสู่เขื่อนภูมิพลอย่างช้าๆ เพราะมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จอยู่สองข้างทางอย่าง

ประกอบกับในปี พ.ศ.๒๔๙๒ รัฐบาลได้เข้าเป็นสมาชิกธนาคารโลก ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงขอกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการเจ้าพระยาใหญ่เป็นเงินจำนวน ๑๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ เป็นโครงการพัฒนากลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการเพาะปลูกสำหรับพื้นที่ราบภาคกลางสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เรื่อยลงมตั้งแต่ชยันนาถึงอ่าวไทย เดิมการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปีที่ฝนแล้งเกษตรกรจึงได้รับความเดือดร้อนกันมาก กรมชลประทานได้เริ่มเตรียมงานใน พ.ศ.๒๔๙๔ และเริ่มก่อสร้าง “เขื่อนเจ้าพระยา” ใน พ.ศ.๒๔๙๕

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ๔ ภาคครั้งแรกในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปเยี่ยมชาวชยันนาในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๘ และเสด็จไปทอดพระเนตรการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาด้วย ทรงประทับแรมที่เขื่อนน้ำลึงก์ก่อสร้างในคืนนั้น

ต่อมาในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา มีพระราชดำรัสว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ ประเทศของเราเป็นประเทศลึกรวม ทั้งข้าวก็เป็นอาหารหลักของประชาชนพลเมือง การอยู่ที่กินดีของอาณาประชาราษฎร์และความสมบูรณ์มั่งคั่งของประเทศยังต้อง อาศัยอยู่กับการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวในภาคกลางนี้ รัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัย ดังที่นายกรัฐมนตรีแถลงมาได้ เล็งเห็นความสำคัญและสนใจในการทำนุบำรุงประเทศโดยการ

หนาแน่น เมื่อถึงเขื่อนภูมิพลกรมชลประทานได้จัดรถจี๊ปถวาย
เป็นรถพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสร้างเขื่อน
ซึ่งในขณะนั้นยังมีชื่อว่า “เขื่อนยันฮี” ทั้งสองพระองค์ตระเวน
ทอดพระเนตรการสร้างเขื่อนจนใกล้ค่ำ จึงเสด็จไปที่ประทับแรม
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้ัญเชิญพระบรมภักิโรยมาเป็นมงคลนามของเขื่อน
ว่า “เขื่อนภูมิพล”

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพล
และในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เมื่อ ๖๖ ปีที่แล้ว ได้
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด “เขื่อนภูมิพล” ทำให้
ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยหมดไป

จากนั้นก็เกิดเขื่อนขนาดใหญ่กระจายขึ้นทั่วทุกภาคของ
ประเทศ ซึ่งเป็นทั้งเขื่อนที่กักเก็บน้ำป้องกันอุทกภัยและส่งเสริม
การเกษตร กับเขื่อนอเนกประสงค์ผลิตกระแสไฟฟ้า รองรับ
ความเจริญของประเทศที่ต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นตาม
ลำดับ รวมเป็น ๓๖ เขื่อนที่เกิดในรัชกาล “พ่อของแผ่นดิน” ■

คัด ข่าว กรอง คน



ช่วยชาวสวนมังคุด ปริญญา พานิชภัคดี ประธานคณะกรรมการธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโครงการ เราทำได้ช่วยชาวสวนมังคุดจันทบุรี โดยมี ขวัญทิพ จุตระกูล ดร.ณนวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย และ ดร.ฐิติกรีย์ ไตรสรณปัญญา ร่วมงาน ที่สยามพารากอน

ข้าราชการหมดสิทธิ์ รับเงินเยียวยาเกษตรกร เสนอที่ประชุมกรม.พิจารณา

“เฉลิมชัย” ยันจ่ายเงินเยียวยาข้าราชการ เป็นอำนาจคณะกรรมการกฤษฎีกาและมติกรม. หากตกหล่นให้ยื่นอุทธรณ์ด่วน ปลัดเกษตรฯเผยผลหรือคณะกรรมการกฤษฎีกาจะระงับข้าราชการประจำกว่า 9.1 หมื่นราย หมดสิทธิ์รับการเยียวยาเกษตรกร ยันทุกขั้นตอนเยียวยาโปร่งใส เตรียมขง “กรม.” ให้มีมติเป็นที่สิ้นสุด ขณะ “รมว.คลัง” ยกทีมตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ จ.นครปฐม พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรเผยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วกว่า 3.2 ล้านราย ส่วนเกษตรกรกลุ่ม 2 ธ.ก.ส.จะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป



ต่อ : เยียวยา - หน้า 2 **เฉลิมชัย ศรีอ่อน**

เยียวยา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีประเด็นการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ให้ข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรว่า เรื่องดังกล่าว ขอให้ทำความเข้าใจก่อนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบการลงทะเบียนและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการคัดกรองและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนและตรวจสอบกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญ และระบบประกันสังคม ตามมติ

กรม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน ก่อนส่งกลับมาที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อส่งมอบข้อมูลรายชื่อต่อให้กับทาง ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงิน

“ขอชี้แจงว่า หน่วยงานที่กำหนดเกณฑ์และทำหน้าที่คัดกรองไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อน คือ กระทรวงการคลังและคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้เงินกู้ ดังนั้นการจะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้ข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรหรือไม่นั้น การตัดสินใจเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้เงินกู้และต้องเป็นมติของคณะรัฐมนตรี หากทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรให้ได้รับสิทธิ์เยียวยา และเสนอให้ กรม. ให้มีมติออกมา กระทรวงเกษตรฯ พร้อมดำเนินการทันที เพราะมีฐานข้อมูลรายชื่อทั้งหมดแล้ว สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และไม่มียกเว้น”

สำหรับกรณีที่ นายลวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงข่าวว่า การตัดสินใจจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้ข้าราชการ เป็นอำนาจของกระทรวง

เกษตรฯ นั้น เรื่องนี้ สศค. คงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะข้อเท็จจริง กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้รวบรวมและส่งรายชื่อเกษตรกรให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณากฎเกณฑ์และตรวจสอบความซ้ำซ้อน ดังนั้น การตัดสินใจว่าจะมีการจ่ายให้ข้าราชการและอื่นๆ หรือไม่นั้น ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของคณะกรรมการกฤษฎีกา และที่สำคัญต้องมี การวางแผนปฏิบัติที่ชัดเจนออกมา กระทรวงเกษตรฯ รอเพียง การพิจารณาและการตัดสินใจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า จะให้ดำเนินการอย่างไร “กระทรวงเกษตรฯ พร้อมดำเนินการทันทีเมื่อมีแนวทางที่ชัดเจน เพราะกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิทธิ์ของเกษตรกรทุกคนที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ให้ทันตามกำหนดเวลา และที่สำคัญต้องไม่มีรายชื่อตกหล่น” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรฯ) กล่าวถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้แก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ ว่า มีความเหมาะสมหรือไม่นั้น กระทรวงเกษตรฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้เงินกู้และมติ กรม. วันที่ 28 เมษายน 2563 โดยทะเบียนเกษตรกรที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ส่งให้กระทรวงการคลังประมาณ 8.3 ล้านราย กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานทะเบียนประกันสังคม ฐานทะเบียนข้าราชการบำนาญ รวมถึงข้าราชการประจำด้วย คงเหลือรายชื่อเกษตรกรกลุ่มแรก 6.7 ล้านราย จ่ายเงินไปแล้ว 3.3 ล้านราย

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า ล่าสุดหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้เงินกู้เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ว่า ข้าราชการประจำอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ เนื่องจากตามมติ กรม. ไม่ได้ให้คัดกรองข้าราชการประจำออก ซึ่ง



◀...ตรวจเยี่ยม : นายอดดม
สาวนายน รมว.คลัง พร้อมด้วย
นายธนกร วังบุญกงชนะ เลขานุการ
รมว.คลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000
บาท ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จ.นครปฐม

คณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นว่า ข้าราชการประจำเป็น
ผู้มีรายได้ ไม่สมควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ทั้งนี้ คาดว่า
คณะกรรมการกลั่นกรองจะนำเสนอ กรม.พิจารณาให้มีมติ
อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นที่สุด โดยกระทรวง
เกษตรฯจะดำเนินการตามมติ กรม.อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส
ส่วนกระแสข่าวว่าผู้มีชื่อในทะเบียนเกษตรกรเสียชีวิตประมาณ
1 แสนราย ยังไม่ทราบข้อมูล แต่การทำงานได้ประสานกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่าง
ใกล้ชิด หาก ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีเกษตรกรรายใด
ได้ ไม่ว่าจะสาเหตุใด จะแจ้งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ ได้รับ
รายงานจาก ธ.ก.ส.ว่า มีผู้เสียชีวิตบ้าง แต่รอสรุปจำนวนที่
แน่ชัดเมื่อสิ้นสุดโครงการ ขณะนี้จะไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ว่า
กรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิต สมาชิกในครัวเรือนจะ
ได้รับสิทธิ์เยียวยาหรือไม่ สำหรับวันที่ 22 พฤษภาคม ธ.ก.ส.
จะเริ่มจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชุดที่ 2 จำนวน 3.4 ล้านราย
คาดว่าจะจ่ายครบวันที่ 27 พฤษภาคม จากนั้นจะจ่ายเงิน
เกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนวันที่ 1-15 พฤษภาคม

ต่อไป

วันเดียวกัน ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา จ.นครปฐม นายอดดม สาวนายน
รมว.คลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายธนกร วังบุญกงชนะ เลขานุการ
รมว.คลัง นายปฐมพงษ์ สุวจันท์ สส.นครปฐม พรรคพลัง
ประชาชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตาม
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การพิทักษ์สิทธิ์และการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ตามมาตรการเราไม่ทิ้งของกระทรวงการคลัง พร้อม
ทั้งให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและพบบผู้ประกอบการ SMEs
เกษตรกรโดยในส่วนของจังหวัดนครปฐม มีเกษตรกร ที่ได้รับเงิน
เยียวยาแล้ว 13,881 ราย เป็นเงิน 69.4 ล้านบาท

นายอดดมกล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ตามมติ กรม.รายละเอียด 15,000 บาท โดยจ่าย
เดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 2563)
จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาท โดย
เริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่ว
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วันละประมาณ
1 ล้านราย

“โดยวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้จ่ายเงินแก่เกษตรกร
ในกลุ่มแรกไปแล้ว 3,222,952 ราย เป็นจำนวนเงิน 16,115
ล้านบาท หลังได้รับรายชื่อจาก กษ.และผ่านการตรวจความ
ซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น การเยียวยา
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวง
การคลัง ข้าราชการบำนาญ ผู้รับสิทธิ์ประกันสังคมหรือ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 23 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14270

หน้า: 1(ซ้าย), 2

Col.Inch: 105.02 Ad Value: 131,275

PRValue (x3): 393,825

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ข้าราชการหมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรเสนอที่ประชุมกรม.พิจารณา

โครงการอื่นๆ และสถานะผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา แต่ไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ 97 ไม่พบบัญชีเงินฝาก จึงขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็ว ซึ่งวันที่ 20 พฤษภาคม กษ.ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบ 2 ให้ ธ.ก.ส.อีกจำนวน 3,519,434 ราย ซึ่งได้มีการวางแผนจ่ายตั้งแต่วันที่ 22-29 พฤษภาคม 2563 ต่อไป” นายอดุลม กล่าว

คลาย-เที่ยวทจว.ได้ ลุ้นเฟส3 เคอร์ฟิวเที่ยงคืน

**ผ่อนปรน-ให้โรงแรม
รวมเข้าพักรีสอร์ทด้วย
เปิดผบ.โฆษกหมอบุ้ม
บรก.ที่ทำเกษตรเสียเกือบ
ไม่ได้สิทธิเยียวยาพัน**

สบค.ไฟเขียวตามที่สมช.เสนอ
ยึดใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน
เปิด 5 ขั้นตอนเตรียมผ่อนปรน
เฟส 3 เปิดให้ท่องเที่ยว-เดินทาง
ต่างจังหวัดได้ อ่านต่อหน้า 7

● **ลุ้นเฟส 3** ต่อจากหน้า 1

ตั้งเริ่มเคอร์ฟิวเป็นเที่ยงคืนถึงตี 4 พร้อมให้
โรงแรม-รีสอร์ตกลับมาเปิดให้คนเข้าพักได้

แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เข้มข้น หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ขรก.ที่ทำเกษตรยกมือ ปลัดกระทรวงชี้ไม่
เข้าข่ายได้เยียวยา 5 พัน อังพบรายชื้อคนตาย

ได้สิทธิ์กว่า 1 แสนราย เตรียมหาวิธีว่าจะโอน
ให้ทายาทได้หรือไม่

■ **เปิด 5 ขั้นตอนผ่อนคลายเฟส 3**

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 พ.ค. ที่ทำเนียบ
รัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ
สบค. แถลงผลประชุมสบค. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
เสนอให้ขยายเวลาประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ต่อไปอีก 1 เดือน ในทุกพื้นที่ที่ตราขามาจักร
โดยมี 3 เหตุผล คือ เพื่อความมั่นคงด้าน
สาธารณสุข การเตรียมรองรับผ่อนคลายในระยะ
ต่อไป และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โลกยังไม่สิ้นสุด จึงต้องเตรียมพร้อมทั้งแผน
บริหารวิกฤตฉุกเฉินฯ ที่จะมีคนทยอยเดินทาง
เข้ามาในประเทศหลังผ่อนคลายมาตรการ
ในขณะที่โรคระบาดไม่มีพรมแดน ส่วนที่มีการ
เรียกร้องให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในขณะที่
เราจะเข้าสู่การผ่อนคลายในระยะที่ 3 และ 4
แต่ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมดูแลให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการ อาจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
ซึ่งเหตุผลทั้งหมดนี้เราทำเพื่อคนไทยและ

ประเทศไทย เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

น.พ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนและระยะเวลาการจัดทำมาตรการในระยะที่ 3 แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.วันที่ 23-24 พ.ค. เป็นการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมประชุมคณะทำงานก่อนคลายกักการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2.วันที่ 25-26 พ.ค. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจกรรมและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 3.วันที่ 27 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายนโยบายบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 4.วันที่ 29 พ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และ 5.วันที่ 1 มิ.ย. มาตรการผ่อนคลายนโยบายที่ 3 มีผลบังคับใช้

■ ลดเคอร์ฟิวแต่ไม่จับกลุ่มดื่ม

โฆษกศบค.กล่าวว่า ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รายงานสถานการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุข มาตรการหลัก 5 ข้อ มี 90 ชุดตรวจ ชุดตรวจทั่วไป 1,992 ชุดตรวจ ชุดตรวจส่วนบุคคล 148 ชุดตรวจ ชุดตรวจอื่นๆ ในชุดตรวจตามคู่มือที่กระทรวงต่างๆ กำหนด และตั้งแต่วันที่ 3-21 พ.ค. มีการปฏิบัติการ 353,495 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรการครบ 304,946 แห่ง ปฏิบัติไม่ครบ 43,415 แห่ง ไม่ปฏิบัติตาม 5,134 แห่ง

น.พ.ทวีศิลป์ ตอบข้อซักถามถึงกรณีที่การปรับลดเคอร์ฟิว ว่า ในที่ประชุมศบค.ได้พูดคุยผ่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ระบุว่าหากมาตรการนี้ผ่อนคลายเป็นไปได้ในระยะที่สาม และประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ไม่มีกรณีดื่ม เออะอะ ชุมนุมด้วยเรื่องที่ไม่ดี ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุผล เพราะถ้าออกมาด้วยเหตุผลเรื่องการค้าขาย เพื่อการขนส่งเตรียมทำมาหากินอันนี้ไม่ต่างกัน แต่ถ้าเป็นกรณีของการมั่วสุม ก็ต้องขอร้อง ซึ่งเมื่อนำเสนอสถิติต่างๆ ไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดี จึงมีโอกาสดังกล่าว จะลดช่วงเวลาของเคอร์ฟิวลง ซึ่งจะเป็นเวลาเมื่อไหร่อย่างไรคงต้องรอการประชุมศบค.ครั้งต่อไป เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องนี้เข้าได้

■ ผับ-สถานบันเทิงอยู่ในระยะที่ 4

เมื่อถามถึงกรณีผ่อนปรนระยะที่สามจะมีกิจกรรมกิจกรรมใดบ้าง โฆษกศบค. กล่าวว่า ในที่ประชุมวันนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ แต่โดยหลักการยังมีความเสี่ยงปานกลาง ไปถึงสูงในเรื่องของการติดเชื้อหรือเกิดปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไปสู่อีกกิจกรรมต่างๆ จากตรงนั้นได้ วันนี้อยู่ศบค.ยังพูดว่าถ้าแบ่งระหว่างระยะที่สามกับระยะที่สี่ระยะที่สาม อาจจะมีจำนวนก้อนใหญ่กว่ามากที่ต้องพิจารณา ดังนั้นจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูงนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองจะต้องไปช่วยกันคิดในประเด็นของแต่ละกิจกรรมกิจกรรมไป ซึ่งตอนนี้ตนไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรตรงไหน

เมื่อถามถึงกรณีผ่อนปรนสถานบันเทิงในระยะที่สี่ ศบค.จะมีคำแนะนำผู้ประกอบการให้จัดเตรียมเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในอนาคตอย่างไร โฆษกศบค. กล่าวว่า ยึดการใช้หลักการ 5 ข้อเหมือนเดิม ส่วนจะไปคิดคือเป็นนวัตกรรมหรือเป็นความเหมาะสมกับกิจการอย่างไรถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนที่จะทำให้ดึงดูดผู้มาใช้บริการและเกิดความปลอดภัย ทำให้เกิดความนิยมที่จะเกิดขึ้นได้ถือเป็นโจทย์ที่ยาก คงไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรนั่นเอง

มาตรการหลัก ยี่สิบ 5 ข้อ ส่วนมาตรการเสริมที่อาจจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อความเข้มข้นขึ้นสำหรับกรณีสถานบันเทิง เพราะอาจจะต้องมีเรื่องของมาตรการเรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำอย่างไรจะรักษาชีวิตของคนที่ไม่ได้ไปที่ร้านให้ได้ โดยไม่ติดเชื้อโควิด-19 เพราะเรามีประสบการณ์จากกรณีสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ บางแห่ง เราจึงต้องเรียนรู้และนำมาใช้ และจะต้องมีมาตรการยับยั้งซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะได้ออกเป็นผู้มีปฏิบัติ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ให้มีการยกย่องนำมาประกอบพูดคุยกับองค์กร ชมรม สมาคม ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกันร่วมระดมความคิดแล้วแชร์

ไอเดียก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองและศบค.

■ เปิดตัว หมอหนุ่ม ผู้ช่วยโฆษก

น.พ.ทวีศิลป์ กล่าวในช่วงท้ายการแถลงข่าวศบค. เปิดตัว หมอหนุ่ม พญ.พรพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศบค.อย่างเป็นทางการว่า ช่วงนี้หลายคนเป็นห่วงคนมาขึ้นอยู่ตรงนี้เพื่อแถลงข่าวศบค.นานแล้ว ตั้งแต่ช่วงวันที่ 26 มี.ค. ที่ได้มีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขณะนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศบค. ได้มีดำริที่จะหาคนมาช่วย นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข จึงได้เสนอที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเอง คือ หมอหนุ่ม พญ.พรพรรณประภา ยงค์ตระกูล มาเป็นผู้ช่วยโฆษกศบค. ตนจึงชวนหมอหนุ่มให้มาแนะนำตัวกับทุกคน และจากนั้นก็ใช้เวลาช่วงเสาร์-อาทิตย์ได้เปลี่ยนหน้า เปลี่ยนตาคนแถลงข่าวบ้าง โดยตนจะได้เข้าไปเชื่อมโยงในเบื้องหลัง ในชุดข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ช่วยโฆษกคนใหม่ได้ทำหน้าที่ได้อย่างดี เพื่อนำเสนอต่อประชาชน ได้คงเดิม ทั้งคุณภาพและเนื้อหาสาระ มีข้อมูลสิ่งใดที่จะได้ช่วยพัฒนาขอให้ทุกคนช่วยแนะนำเพื่อให้สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโควิด-19 ที่จะต้องประกาศเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งเดือนกว่านี้ ได้สำเร็จและถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีผลสัมฤทธิ์การทำงานได้ในระดับโลก

ด้านหมอหนุ่มกล่าวแนะนำตัวว่า “สวัสดิ์พี่น้องประชาชน ดิฉัน พญ.พรพรรณประภา ยงค์ตระกูล มารายงานตัวในฐานะผู้ช่วยโฆษกศบค. จากนั้นจะมาพบเจอกับพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน”

■ แยมเฟส 3 เดินทางข้ามได้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ศบค. ว่า ที่ประชุมศบค.เห็นชอบตามที่เลขาธิการสมช. เสนอต่ออายุเคอร์ฟิวไปอีก 1 เดือน ซึ่งต้องเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 26 พ.ค. ส่วนการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 นั้น เลขาธิการสมช. จะประชุมในสัปดาห์หน้า ประมาณวันที่ 27-28 พ.ค. และนายกฯ ได้ให้เลขาธิการสมช. ไปพิจารณาผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยฝากเรื่อง

การเดินทางข้ามจังหวัดและเรื่องเศรษฐกิจที่จะเดินทางระหว่างจังหวัด เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน การเข้าพักโรงแรม เปิดห้องพัก เพื่อให้เศรษฐกิจไหลได้

“ในสัปดาห์นี้ ยังไม่มีการเสนอเรื่องลดเวลาเคอร์ฟิว แต่สมช.จะต้องพิจารณา ใหม่อีก การผ่อนปรนระยะที่ 3 ซึ่งนายกฯ ให้เลขาฯ สมช. ในฐานะประธานกักกันโรคไปพิจารณา โดยบอกมาให้พิจารณาเรื่องท่องเที่ยวชุมชน ให้ด้วยซึ่งรองนายกฯ สมคิด ก็สนับสนุน เพราะเรื่องเศรษฐกิจจะได้ฟื้นฟู อยากรผ่อนปรนในประเทศให้ได้มากขึ้น และตั้งคึกคักให้เป็นโจทย์ไปพิจารณา เรื่องลดเวลาเคอร์ฟิว ลงอาจเป็นที่ยั่งยืนถึงดี 4 เพราะเห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทางการแพทย์ก็มีความคืบหน้า และนายกฯ ยังบอกเลยว่า เรื่องความมั่นคงนั้น ไม่ใช่เรื่องความมั่นคง ดำรงทหารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางสาธารณสุข จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านความมั่นคงว่า ปัจจุบันนี้ด้านสาธารณสุขต้องควบคู่ไปกับเรื่องทหารตำรวจ” รว.วัฒนธรรมกล่าว

■ ร.ร.ประจำนำร่อง-เปิดเทอมก่อน

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ในที่ประชุม นายกฯ แสดงความเป็นห่วงเรื่องการเปิดเทอมของโรงเรียน โดยรว.ศึกษาธิการ ได้รายงานในที่ประชุมว่าจะมีโรงเรียนลักษณะโรงเรียนประจำ และโรงเรียนนานาชาติ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะมีมาตรการและจะทดลองเปิดก่อนในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ส่วนวันเปิดเทอมอย่างเป็นทางการที่กระทรวงศึกษาธิการขอไว้ก็คือ 1 ก.ค. นายกฯ เป็นห่วงภาพรวมเรื่องการดูแลการเว้นระยะห่างของเด็ก และสัดส่วน ครูต่อนักเรียนเดิม 20:1 ก็จะปรับให้เหลือ 7:1

สำหรับเรื่องกระทรวงศึกษาฯ ยังไม่ได้เป็นมติของสคบ. แต่เป็นเพียงนายกฯ สอบถามทางรว.ศึกษาธิการจึงรายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมและได้รับข้อสังเกตข้อห่วงใยจากนายกฯ และสคบ. ไปดำเนินการ โดยภาพรวมที่นายกฯ ได้เอ่ยถึงเรื่องโรงเรียนในที่ประชุมสคบ. เนื่องจากมีความเป็นห่วงเรื่องที่ได้เห็นกรณีตัวอย่างจากเกาหลี ฝรั่งเศส ที่ได้เปิดโรงเรียนแล้วมีการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 อีก ดังนั้น จึงกลัวว่าอาจจะกลับมาติดได้ ไม่ต้องการให้เกิดความกังวลของ

ผู้ปกครอง เพราะโรงเรียนมีความแตกต่างไปจากกิจการกิจกรรมที่ได้ผ่อนปรนไปแล้ว เด็กจะมีความใกล้ชิดกันในโรงเรียนอย่างมาก รว.วัฒนธรรม กล่าวว่ามีกรรายงานเรื่องการประเมินแต่ละกิจการกิจกรรมที่ผ่อนปรนไปในระยะที่ 2 ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และได้รับความร่วมมือ แต่อาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นภาพข่าวที่ไม่ได้เว้นระยะห่าง ซึ่งนายกฯ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพื้นที่ ทางมหาดไทยให้ช่วยไปกำกับดูแลด้วย

■ ปลื้มกองถ่ายทำตามมาตรการ

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด กรุงเทพมหานคร ได้รายงานเรื่องการไปตรวจเยี่ยมกองถ่ายต่างๆ พบว่าภาพรวมได้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน แต่ยังมีบางจุดที่ยังได้รับแจ้งเข้ามาเรื่องการเว้นระยะห่าง ซึ่งโดยภาพรวมของการผ่อนปรนระยะที่ 2 ทุกกระทรวงที่รายงาน สคบ. ได้รับทราบและมีความพอใจ เพราะการฝ่าฝืนมีน้อยมาก และได้ช่วยให้การผ่อนปรนระยะที่ 2 อยู่ในความควบคุมเพื่อนำไปสู่การผ่อนปรนระยะที่ 3 ได้ และนายกฯ ให้นโยบายฝากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาให้ดูเรื่องกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการค้นคว้าวัคซีน

ในที่ประชุมสคบ. นายกฯ ได้ถามหา พญ.พรพรรณประชา ชงศ์ตระกูล รองโฆษกสคบ. เพื่อให้มาแนะนำตัวต่อที่ประชุม แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันนี้ เนื่องจากอยากให้มาสัมผัสแลกเปลี่ยนกับพ.ท.วิศัลปี เพราะเห็นว่าไม่ได้ไปไหนเลยตลอด 7 วัน โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าสถานการณ์รุนแรงอาจลดลงแล้วก็จะให้แถลงข่าวโดยระยะเวลากระชับขึ้น โดยให้มีการแถลงข่าวทุกวัน ส่วนสาร-อาทิตย์ โฆษกสคบ. หรือรองโฆษกสคบ. จะเป็นผู้แถลงนั้นให้พิจารณาตามความเหมาะสม ให้ไปหารือกันเอง ให้แบ่งเบากัน

■ ขรก.ทำเกษตร-อดรับเงินเยียวยา

วันเดียวกัน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ได้หารือกับกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกักกันโรคการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เกี่ยวกับข้าราชการที่ทำการเกษตร และมีทะเบียนเกษตรกร ซึ่งผลการหารือกัน

ได้ข้อสรุปตรงกันว่า กลุ่มข้าราชการทำการเกษตรจำนวน 9.1 หมื่นคน ไม่สมควรที่จะได้เงินเยียวยา เพราะเงินเยียวยาครั้งนี้เป็นเงินกู้ที่รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

“จะนำเรื่องของข้าราชการที่ทำการเกษตรเสนอที่ประชุมพิจารณา จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ แต่เบื้องต้นคิดว่าไม่น่าจ่าย แม้ว่าในมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจ่ายไม่ได้ ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมข้าราชการก็อาจยังได้รับเงินเดือนปกติ ก็ไม่ควรได้รับเงินเยียวยาในก้อนนี้” นายอนันต์ระบุ

นายอนันต์ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีเกษตรกรที่เสียชีวิต 1 แสนราย ซึ่งจะต้องขอรายละเอียดข้อมูลก่อน เสนอคณะกรรมการกักกันโรคโครงการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อหารือว่า ในส่วนเกษตรกรที่เสียชีวิต ควรให้ทายาทรับเงินเยียวยาแทนหรือไม่ รวมทั้งข้าราชการที่ทำการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกักกันโรคฯ แล้วเห็นควรนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

■ ข.ก.ส.อิงซื้อคนตาย 1 แสนกว่า

ด้านนายภานุวัฒน์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบแรก จำนวน 8.43 ล้านคน โดยเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ซึ่งธนาคารได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ระบบประกันสังคม และข้าราชการบำนาญพบว่า มีผู้ซ้ำซ้อนอยู่ 1.7 ล้านคน ซึ่งได้ส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลชุดที่ 2 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3.5 ล้านราย ซึ่งธนาคารได้นำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย พบว่าเป็นผู้เสียชีวิต

□ อ่านต่อหน้า 12

● ลุ้นเฟส 3 □ ต่อจากหน้า 7

แล้ว ทั้งสิ้น 1.09 แสนราย และในกลุ่มนี้มีข้าราชการที่ทำเกษตร จำนวน 9.1 หมื่นราย

“ธ.ก.ส. จะส่งข้อมูลเกษตรกรที่เสียชีวิตแล้วไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาว่าจะจ่ายเงินให้ทายาทของผู้เสียชีวิตหรือไม่ และในส่วนของกลุ่มข้าราชการจะยังไม่มีการจ่ายเงิน 5,000 บาทให้จนกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยืนยันมาอีกครั้ง เนื่องจากมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย” นายกษปณ์กล่าว

นายกษปณ์กล่าวอีกว่า สำหรับเกษตรกรลือคที่ 2 ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายเงินให้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2563 โดยจะจ่ายวันละ 1 ล้านคน ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงนี้

สำหรับข้อมูลเกษตรกรชุดสุดท้าย จำนวน 1.57 ล้านคน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปิดการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 คาดว่า ธ.ก.ส. จะได้รับข้อมูลเกษตรกรชุดดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. นี้ และธนาคารจะเร่งตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30-31 พ.ค. 2563 ถือเป็น การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร 5,000 บาทในเดือนแรกครบทั้งหมด

ยันชรก.ทำเกษตร แสนรายวิด'5พัน'

มีเงินเดือน-ไม่กระทบ สอท.ค้ำชยายจุกเงิน อุปสรรคเศรษฐกิจปี 63หนีเสียล้านล.บาท

'เครดิตบูโร'ประเมินหนีเสียปี'63 เพิ่มกว่า 1 ล้านล้านบาท ผลกระทบโควิด-19 คุกคามภาพชำระหนี้ลดลง 'อุตตม'ชี้ ชรก.ทำเกษตร 9.1 หมื่นราย ไม่เข้าเกณฑ์ ได้รับเงินเยียวยา มีเงินเดือนใช้อยู่แล้ว
(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

วิด'5พัน'

'อุตตม'ค้ำชยายชาราชการ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยระหว่างการตรวจเยี่ยมสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม ในการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน ว่ากรณีที่มีข่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ให้กับข้าราชการที่มีอาชีพเสริมเป็นเกษตรกร ซึ่งมีประมาณ 9.1 หมื่นราย เรื่องนี้ได้รับทราบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นหน่วยงานดูแลรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ และส่งราย

ชื่อมาให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร โดยเรื่องนี้หากเป็นข้าราชการมีเงินเดือนตกเกณฑ์ก็ไม่เข้าเกณฑ์ ทั้งนี้ จะหาเวลาไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่ต้องการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวเกิดความซ้ำซ้อนมาตรการที่รัฐให้ความช่วยเหลือ

"เกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 น่าจะมีราว 10 ล้านคน จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม จ่ายเงินเยียวยาโดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 3.2 ล้านราย คิดเป็นเม็ดเงินที่โอนออกไป 1.6 หมื่นล้านบาท และภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะโอนให้อีก 3.8 ล้านราย" นายอุตตมกล่าว

เฉลิมชัยชี้เป็นอำนาจก.ก.ลั่นกรอง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีประเด็นการเยียวยาข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรว่า ขอให้ทำความเข้าใจก่อนว่ากระ

ทรวงเกษตรฯรับผิดชอบการลงทะเบียนและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อคัดกรองและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน และตรวจสอบกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญ และระบบประกันสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน ก่อนส่งกลับมาที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อส่งมอบข้อมูลรายชื่อต่อให้กับทาง ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงิน

"หน่วยงานที่กำหนดเกณฑ์และทำหน้าที่คัดกรองไม่ให้สิทธิซ้ำซ้อนคือกระทรวงการคลังและคณะกรรมการก.ก.ลั่นกรองการใช้เงินกู้ ดังนั้น การจะจ่ายเงินเยียวยาให้ข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการก.ก.ลั่นกรองการใช้เงินกู้ และต้องเป็นมติของ ครม. หากคณะกรรมการก.ก.ลั่นกรองเห็นสมควรให้ได้รับสิทธิเยียวยา และเสนอให้ ครม.ให้มิมติออกมา กระทรวงเกษตรฯพร้อมดำเนินการทันที เพราะมีฐานข้อมูลรายชื่อทั้งหมดแล้ว สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและไม่มีตกหล่น" นายเฉลิมชัยกล่าว

เผย'ลวรณ'แจงคลาดเคลื่อน

นายเฉลิมชัย ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณี นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงข่าวว่าการตัดสินใจจ่ายเงินเยียวยาให้ข้าราชการเป็นอำนาจของกระทรวงเกษตรฯว่า สศค.คงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะข้อเท็จจริงกระทรวงเกษตรฯเป็นผู้รวบรวมและส่งรายชื่อเกษตรกรให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการก.ก.ลั่นกรอง เพื่อพิจารณา ก.ก.ลั่นกรองและตรวจความซ้ำซ้อน ดังนั้น การ

ตัดสินใจว่าจะมีการจ่ายให้ข้าราชการและอื่นๆหรือไม่นั้น ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของคณะกรรมการกลั่นกรอง ที่สำคัญต้องมีการวางแผนปฏิบัติที่ชัดเจนออกมา กระทรวงเกษตรฯรอเพียงการพิจารณาและการตัดสินใจของคณะกรรมการกลั่นกรองว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร

“กระทรวงเกษตรฯพร้อมดำเนินการทันทีเมื่อมีแนวทางที่ชัดเจน เพราะกระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิทธิของเกษตรกรทุกคนที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ให้ทันตามกำหนดเวลา และที่สำคัญต้องไม่มีรายชื่อกดท่อน” นายเฉลิมชัยกล่าว

ยันข้าราชการไม่มีสิทธิรับ5พัน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกรอบเยียวยาไม่เกิน 10 ล้านราย ทยอยละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิในการรับเงินเยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย ภายหลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ทะเบียนข้าราชการบำนาญ ทะเบียนข้าราชการ และโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทำให้คงเหลือเกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา จำนวน 6.77 ล้านราย โดย ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรในกลุ่มที่ 1 ในชุดแรกแล้ว จำนวน 3.3 ล้านราย ส่วนที่เหลืออีก 3.4 ล้านราย อยู่ระหว่างการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

“สำหรับกลุ่มที่ 1 จำนวน 3.3 ล้านราย ในจำนวนนี้กระทรวงการคลังตรวจพบความซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม ประมาณ 3 แสนราย โครงการเราไม่ทิ้งกัน ประมาณ 1 แสนราย ข้าราชการบำนาญ ประมาณ 8 หมื่นราย และข้าราชการ ประมาณ 9 หมื่นราย โดยกระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลกลับมาที่กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีความเห็นว่าข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนตามปกติไม่เหมาะสมที่จะได้รับเงินเยียวยา หลังจากได้รับข้อมูลกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการใช้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 พิจารณาแล้วเบื้องต้นคณะกรรมการเห็นด้วยว่าข้าราชการ

ไม่เหมาะสมที่จะได้รับเงินเยียวยา และอาจจะมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ยืนยันว่าก่อนหน้าไม่ได้มีข้อกำหนดว่าข้าราชการที่ลงทะเบียนเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมไม่สามารถรับการเยียวยาได้จึงทำให้เกิดประเด็นดังกล่าวขึ้น” นายอนันต์ดังกล่าว

ทายาทลุ้นรับเงินเยียวยาแทน

นายอนันต์ดังกล่าวว่า สำหรับประเด็นที่ ธ.ก.ส.ตรวจพบรายชื่อบุคคลที่ได้รับสิทธิเยียวยาในรอบวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2563 พบว่าเป็นรายชื่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1 แสนราย จากจำนวนทั้งหมด 3.4 ล้านรายนั้น แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะจ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิต หลังจากนั้นจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองเป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป ส่วนกรณีพบว่าผู้ตายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรระหว่างปี 2562/63 ทายาทจะรับแทนได้หรือไม่นั้น ต้องนำเรื่องไปให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอีกครั้งอย่างละเอียดว่าในกรณีนี้จะปฏิบัติอย่างไร แล้วจะนำข้อกำหนดที่ได้เสนอเข้า ครม. แล้วกระทรวงเกษตรฯ จะนำข้อกำหนดเหล่านั้นมาใช้ต่อไป นอกจากนี้ขอให้มั่นใจยืนยันว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงมีความรอบคอบและอัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา แต่ที่ยังมีการกดท่อนและไม่ครอบคลุมเพราะต้องการดำเนินการเรื่องให้เร็วไม่ให้เกษตรกรต้องรอเงินเยียวยา แต่หากใครกดท่อนก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอน

นายอนันต์ดังกล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นที่ผู้ที่ถือสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 33 ไม่สามารถขอรับการเยียวยาทั้งที่เป็นเกษตรกรได้นั้น ข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการเยียวยาได้มีการระบุเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าผู้ขอรับสิทธิต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม ซึ่งต้องไปดูว่าผู้ที่มีอาชีพขึ้นทะเบียนแล้วได้แบบไหน หรือมีการอัปเดตทะเบียนเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ นอกจากนี้ในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ระหว่างปรับปรุงและตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง จึงยังไม่สามารถเริ่มต้นการเพาะปลูกในฤดูกาลผลิต 2563/64 ได้ ซึ่งได้กำหนดสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบและจะส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและคัดกรอง เพื่อจะได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน โดยจะขออนุมัติเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงงวดเดียว ทยอยละ 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรรายใหม่จำนวนประมาณ 120,000 ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะตรวจแปลงดำเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ต่อไป

ผู้มีสิทธิเสียชีวิตแสนกว่าราย

นายเกษปณีย์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่าการจ่ายเงินเกษตรกร หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจความซ้ำซ้อนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกันกับกระทรวงการคลังระบบประกันสังคม และข้าราชการบำนาญแล้วพบว่าผู้มีสิทธิได้ตามเงื่อนไข 6.77 ล้านราย โดยกระทรวงเกษตรฯส่งข้อมูลมาให้ ธ.ก.ส.โอนเงินรอบแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3.35 ล้านราย และเมื่อตรวจความซ้ำซ้อนกับกระทรวงมหาดไทยพบว่าเสียชีวิต 527 ราย ซึ่งเหลือจำนวนที่ ธ.ก.ส.โอนเงิน 3.3 ล้านราย และ ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงินไปหมดแล้วในวันที่ 15-21 พฤษภาคมที่ผ่านมา

นายเกษปณีย์กล่าวอีกว่า ส่วนในวันที่ 20 พฤษภาคม ธ.ก.ส.รับข้อมูลเพิ่มเติมอีกในการโอนเงินรอบที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย โดยในจำนวนนี้เสียชีวิต 109,120 ราย คงเหลือจำนวนที่ต้องโอนเงิน 3.4 ล้านราย ซึ่งจะดำเนินการจ่ายในวันที่ 22-29 พฤษภาคม 2563 และ ธ.ก.ส.จะได้อีกข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯอีกครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ สำหรับกลุ่มที่ 2 ที่ยื่นทบทวนสิทธิเกษตรกรอีก 1.5 ล้านราย ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจะจ่ายเงินได้วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 รวมแล้วในเดือนแรกคือพฤษภาคมนี้ ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้ 8.2 ล้านราย โดย ธ.ก.ส.จะเริ่มจ่ายวันเสาร์-อาทิตย์ให้ด้วย เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคมเป็นต้นไป

โอนไม่ได้เพียบเหตุไรเลขบัญชี

“ในจำนวน 3.3 ล้านราย รอบแรกมีการโอนไม่สำเร็จอยู่กว่า 1 แสนราย ในจำนวนกว่า 97% ธ.ก.ส.พบว่าเกษตรกรที่ไม่ระบุเลขบัญชีในการโอน จึงอยากฝากให้เกษตรกรไปตรวจสอบสิทธิและรับแจ้งเลขบัญชีทุกธนาคารในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิต 527 ราย ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผู้เสียชีวิตรอบ 2 อีกจำนวน 109,000 ราย จะมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 109,647 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส.จะส่งรายชื่อกินกระทรวงเกษตรฯ ให้ไปเคลียร์สิทธิ และติดต่อให้ทายาทมารับเงินจำนวนนี้แทน” นายเกษปณีย์กล่าว

นายเกษปณีย์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 91,426 ราย ที่อยู่ในกลุ่มได้รับเงินรอบที่สองด้วยนั้น ธ.ก.ส.ยังไม่ได้ออนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนข้าราชการบำนาญนั้นถือว่าไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาตามมติ ครม.อยู่แล้ว

ทองคำ-น้ำมันช่วยพยุงส่งออก

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน

เมษายน 2563 มีมูลค่า 18,948 ล้านบาทหรือ 2.12% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 แม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวได้ 4.03% ตามความต้องการสินค้าอาหารของโลกที่หลายประเทศอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ โดยเฉพาะข้าวกลับมายาวตัวครั้งแรกในรอบ 18 เดือน และขยายตัว 23.10% อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัว 34.33% รวมถึงอาหารทะเลแช่แข็ง ผักและผลไม้ ใกล้เคียงแช่แข็งและแปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวดี ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 4.05% จากการส่งออกทองคำ อากาศยาน แพงวงจไฟฟ้า และเครื่องมือแพทย์เป็นหลัก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่เคยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐกับจีน (เทรตวอร์) เริ่มกลับมาส่งออกเพิ่มขึ้น ในส่วนตลาดส่งออกหลักคือสหรัฐ ญี่ปุ่น และจีน ขยายตัวระดับสูง

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว ว่า ขณะที่การระบาดรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ตลาดยุโรปและอินเดียทำให้ตลาดหดตัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อหักมูลค่าสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำและอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นการส่งคืนหลังร่วมข้อมการส่งออกเดือนเมษายนติดลบ 7.53% จึงทำให้ 4 เดือนแรกปี 2563 ไทยส่งออก 81,620 ล้านบาทหรือ 1.19% และเมื่อหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ทองคำและอาวุธยุทโธปกรณ์หดตัว 0.96% สำหรับการนำเข้าเดือนเมษายน มีมูลค่า 16,486 ล้านบาทหรือ 17.13% ไทยจึงได้ดุลการค้า 2,462 ล้านบาทหรือ 4 เดือนแรกไทยมีการนำเข้า มูลค่า 75,224 ล้านบาทหรือ 5.72% และได้ดุลการค้า 6,396 ล้านบาทหรือ

เม.ย.มูลค่าต่ำสุดเชื่อเริ่มฟื้นตัว

“แม้เดือนเมษายนจะส่งออกได้เกือบ 1.9 หมื่นล้านบาท แต่เชื่อว่าเป็นมูลค่าต่ำสุดแล้วในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน มูลค่าน่าจะเพิ่มขึ้นแต่อาจต่ำกว่าปีก่อน ที่ส่งออกเกิน 2.1 หมื่นล้านบาทต่อเดือน เนื่องจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศส่วนใหญ่ปิดประเทศและนโยบายเวิร์กฟรอมโฮมกระทบต่อการจัดส่งสินค้าและระบบการทำงานปกติในเรื่องเอกสารและการตรวจสอบส่งออกนำเข้าชะงัก หรือมีขั้นตอนที่ใช้เวลามากขึ้น จึงทำให้ไตรมาส 2 ปีนี้ส่งออกไทยมีโอกาสติดลบ และจากที่ได้ประชุมหารือผู้ส่งออกคาดว่าระบบการส่งออกจะดีขึ้นคงใช้เวลาอีก 2-3 เดือนจากนี้ หากการแพร่ระบาดโควิดคลี่คลายและหลายประเทศเริ่มเปิดประเทศ” นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวต่อว่า และจากหารือภาคเอกชนพบว่ายังมีใจหวังหลายประเทศปลด

ล็อกดาวน์และกลับมาทำงานปกติได้ในครึ่งปีหลัง จะทำให้การส่งออกฟื้นตัวเป็นบวก เพราะความต้องการสินค้าไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร โภคภัณฑ์ และบางอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูประเทศ โดยหากเดือนที่เหลือของปีนี้ส่งออกได้เฉลี่ย 20,400 ล้านบาทหรือ 0.5% หากดันได้ถึง 20,578 ล้านบาทหรือ 0% หากส่งออกเป็นบวกได้ในครึ่งปีหลังจะเกิดปัจจัยหนุน คือราคาน้ำมันสูงขึ้นเกิน 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล กลุ่มอาหารขยายตัวสูงมาก บาทอ่อนค่า และทั่วโลกคลายล็อกดาวน์และทำงานปกติ

จับตาค่าบาทช่วยเพิ่มแข่งขัน

“ค่าเงินบาทเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกมองว่าจะช่วยแข่งขันได้มากขึ้นและเพิ่มมูลค่าเข้าประเทศได้มาก ตัวอย่างเดือนเมษายนส่งออกคิดเป็นบาทขยายตัวถึง 5.32% แต่หากรวม 4 เดือนแรกของปีทั้งเดือนบาทแข็ง จังหวะ 1.07% หากบาทอ่อนบวกกับใช้โอกาสโควิด เชื่อว่ากลุ่มอาหารจะส่งออกเพิ่มยาวต่อเนื่อง 2-3 ปี อย่างไรก็ตามผลกระทบจากโควิดยังต้องติดตามต่อเนื่องอีก 2-3 เดือนจากนี้ เพราะมีผลโดยตรงต่อระบบการขนส่ง” นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ลงลึกในรายละเอียด ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 4.0% สินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าว ขยายตัว 23.1% ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ขยายตัว 5.7% ใกล้เคียงแช่แข็ง และแปรรูป ขยายตัว 9.6% อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัว 34.3% สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัว 18.9% สินค้าที่หดตัว ได้แก่ ยางพารา หดตัว 20.7% น้ำตาลทราย หดตัว 8.3% ผลิตภัณฑ์นมสำหรับดื่ม หดตัว 6.7% เครื่องดื่ม หดตัว 14.4% รวม 4 เดือนแรกมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัว 1.4% สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 4.0% สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ทองคำ ขยายตัวเกือบทุกตลาด 1,102.8% ยานพาหนะอื่นๆ และส่วนประกอบ ขยายตัว 1,423.1% อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ ขยายตัว 584.7% อุปกรณ์กังคั่วกาแฟ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ขยายตัว 56.1% สินค้าที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หดตัว 53.8% สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน หดตัว 31.3% ยัธยธัมและเครื่องประดับไม่รวมทองคำ หดตัว 49.3% เป็นต้น รวม 4 เดือนแรกมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 2.4% สำหรับตลาดส่งออกขยายตัวได้ดี คือ จีนบวก 9% ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ญี่ปุ่นบวก 9.8% สหรัฐบวก 34.6% และอาเซียน ขณะที่ตลาดที่ยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดโค

วิดระดับสูง เช่น สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ลดลง

ประเมินหนี้เสียพุ่งกว่า 1 ล้านล.

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า ในปี 2563 คาดว่าปริมาณการเกิดหนี้ไม่ก่อรายได้ หรือหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) จะเพิ่มขึ้นเกิน 1 ล้านล้านบาท สูงเกิน 10% เป็นตัวเลข 2 หลัก เนื่องจากศักยภาพชำระหนี้ของลูกหนี้ลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ลูกหนี้ลดลง โดยหวังว่าปัจจัยที่จะเข้ามาช่วยชะลอการเกิดหนี้เสียได้คือการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกัน และการที่ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ มาเพิ่มเติม โดยจากข้อมูลของเครดิตบูโรพบว่า ในไตรมาสแรกปี 2563 ประเทศไทยมีหนี้เสียปรับสูงขึ้นกว่า 9.5 แสนล้านบาท คิดเป็น 8.1% ของหนี้ครัวเรือนที่เก็บในเครดิตบูโร มูลค่าประมาณ 11.7 ล้านล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 7.7 แสนล้านบาท โดยแนวโน้มหนี้เสียในไตรมาสแรกปรับเพิ่มขึ้น สะท้อนภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งไตรมาส 2 หลายฝ่ายประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจจะแย่กว่าไตรมาสแรก จึงเชื่อว่าตัวเลขหนี้เสียไตรมาส 2 จะวิ่งขึ้นไปเป็นตัวเลข 2 หลัก

นายสุรพลกล่าวว่า หนี้ครัวเรือนอยู่เป็นทางการในปัจจุบันอยู่ที่ 13.3 ล้านล้านบาท แต่เก็บในเครดิตบูโรได้เพียง 11.7 ล้านล้านบาท เนื่องจากยังไม่ครบหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์และลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยหนี้ครัวเรือนช่วงที่ผ่านมามีการปรับเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะหนี้ของกลุ่มบุคคลอายุตั้งแต่ 20-22 ปี (เจนแซด) ซึ่งพบว่าสร้างหนี้แล้วกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท กลายเป็นหนี้เสียมูลค่า 1,200 ล้านบาท อายุ 23-39 ปี (เจนวาย) มีหนี้ 4 ล้านล้านบาท เป็นหนี้เสีย 2.7 แสนล้านบาท และอายุ 40-54 ปี (เจนเอ็กซ์) มีหนี้ 3.7 ล้านล้านบาท เป็นหนี้เสียแล้ว 2.8 แสนล้านบาท

นายสุรพลกล่าวว่า สำหรับสาเหตุการเกิดหนี้เสียส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นทั้งหนี้เสียของบัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน รถยนต์และสินเชื่อบุคคลรวมแล้วคิดเป็น 5.5% ของ 11.7 ล้านล้านบาท หากแบ่งตามประเภทสินเชื่อพบว่า ไตรมาสแรก มีหนี้เสียบ้านอยู่ที่ 4.9% ของสินเชื่อบ้าน 4.03 ล้านล้านบาท หนี้เสียรถยนต์ 6.2% ของสินเชื่อรถ 2.43 ล้านล้านบาท หนี้เสียบัตรเครดิต 15.2% ของสินเชื่อบัตรเครดิต 4.7 แสนล้านบาท และหนี้เสียส่วนบุคคล 10.1% ของสินเชื่อส่วนบุคคล 2.13 ล้านล้านบาท โดยยอมรับว่ามีความกังวลและเป็นห่วงคนที่กู้เงินเป็นก้อน ผ่อนเป็นงวด และยอดผ่อนสูงมากที่สุด อาทิ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรถยนต์

'ศักดิ์สยาม'เปิดมอเตอร์เวย์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ณ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอุตะเกา จังหวัดระยอง

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้กรมทางหลวงดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเดินทางและคมนาคมขนส่งทางบกให้เชื่อมโยงกับรูปแบบการขนส่งทั้งทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง เป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม เดิมเดิมโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อเส้นทางสายชลบุรี-พัทยา บริเวณทางแยกต่างระดับมาบตาพุด มุ่งไปทางทิศใต้ผ่าน อ.บางละมุง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปสิ้นสุดที่บริเวณบรรจบทางหลวงหมายเลข 3 เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุนรวม 17,784 ล้านบาท

เล็งขยายถึงสนามบินอุตะเกา

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า กรมทางหลวงใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางซึ่งเป็นรายได้ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันมาใช้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด และระยะต่อไปจะต่อขยายไปถึงท่าอากาศยานอุตะเกาอีกประมาณ 7 กม. และในอนาคตมีแผนจะขยายจากท่าอากาศยานอุตะเกา-ปราจีนบุรี ไปเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมมีแผนการศึกษาออกแบบเพื่อบูรณาการการเชื่อมต่อระหว่างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับโครงการรถไฟทางคู่ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนอย่างแท้จริง

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมสู่ท่าอากาศยานอุตะเกาและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตลอดจนนิคม

อุตสาหกรรมต่างๆ รูปแบบโครงการมีลักษณะเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ที่ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้ทางสามารถใช้ความเร็วสูงสุด 120 กม.ต่อชั่วโมงตลอดเส้นทาง ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากทางแยกต่างระดับมาบตาพุดจนถึงท่าอากาศยานอุตะเกามากกว่า 30 นาที โดยตลอดแนวเส้นทางโครงการมีด่านชำระค่าผ่านทาง 3 แห่ง ได้แก่ ด่านห้วยใหญ่ เชื่อมสู่บ้านฉาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด่านเขาชีโอน เชื่อมสู่ทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และด่านอุตะเกา เชื่อมสู่ถนนสุขุมวิท อำเภอมะนัง และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เปิดวิ่งฟรีถึงก.ย.ก่อนเก็บเงิน

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 2 ทางคือ รังต่อเนื่องจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา ที่บริเวณทางแยกต่างระดับมาบตาพุด หรือเข้าจากทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท ที่ด่านอุตะเกา โดยไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่ม และเมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเดือนกันยายน 2563 จึงจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในอัตราใหม่ตลอดเส้นทางจากกรุงเทพฯถึงด่านอุตะเกา รถยนต์ 4 ล้อ 25-130 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 45-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 60-305 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ถือเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สำคัญ ช่วยสนับสนุนการขยายโอกาสการค้าและการลงทุน กระจ่ายรายได้สู่ท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชน คาดว่าจะมีรถมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 36,000 คันต่อวัน

ส.อ.ท.ติงขยายฉุกเฉินไม่เหมาะสม

นายเกรียงไกร เอียวานุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปถึงสิ้นเดือน มิถุนายนว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลจากการคลายล็อกเฟส 1 และเฟส 2 ได้ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมา แต่การที่รัฐบาลตัดสินใจต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปนั้นอาจไม่เหมาะสม ส่วนกับประเทศอื่นที่ยกเลิกแล้ว เพราะสถานการณ์ปัจจุบันควรใช้การบริหารจัดการของภาครัฐเข้าดูแลมากกว่า อาทิ กรณีการให้ประชาชนโหลดแอปพลิเคชันเวลาเข้าห้างสรรพสินค้า แต่หากดูในระบบขนส่งมวลชน กลับไม่มีระบบนี้ในการดูแล โดยเฉพาะรถไฟฟ้าด้านนอกชวมนมีการ

เว้นระยะห่าง แต่พอเข้าไปชวอนแม้เก้าอี้ที่นั่งจะเว้น แต่ประชาชนที่ยืนมีจำนวนมาก มีการเบียดเป็นภาพที่ดูน่ากลัวว่าโควิด-19 จะกลับมาระบาดอีกรอบหรือไม่

"อยากให้รัฐบาลมีสมมติในการบริหารจัดการร้านค้า สถานที่ต่างๆ ระบบขนส่งมวลชน ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและทั่วไป เพราะนอกจากรถไฟฟ้า ตามร้านค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ในห้างฯ จะพบว่ามีการนั่งที่มากกว่า 1 คนต่อ 1 โต๊ะ แบบนี้ควรเข้าไปจัดการมากกว่า จะมุ่งต่อเวลาเคอร์ฟิว ทั้งนี้หากกลัวจะเหมือนต่างประเทศที่เปิดเมืองแล้วคนกลับมามีจิตใจไม่ดี เกาหลีสไ้ ก็สามารถนำบทเรียนของประเทศเหล่านั้นมาดูแลป้องกัน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวในไทยเยอะกว่าสิงคโปร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาดูแลแรงงานต่างด้าวในไทยมีความเป็นอยู่อย่างไร มีความเสี่ยงหรือไม่" นายเกรียงไกรกล่าว และว่า ส่วนกรณีข้อเสนอของนักธุรกิจบางรายที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนรัฐบาลเวลานั้น มองว่าเป็นสิ่งที่เอกชนทุกคนต่างกังวลเช่นกัน เพราะสถานการณ์เวลานี้ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง เพราะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว ต้องการการฟื้นฟู และคงไม่มีเวลาให้รัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาศึกษาหาเวลาที่ต้องมีการแก้ปัญหาของประเทศเป็นหลัก

เทศาัยหุ้นเอเซียพวาปมจีน-มะกัน

ความตึงเครียดระลอกใหม่กรณีวางกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง ยิ่งตอกย้ำให้เห็นการเสื่อมลงอย่างรวดเร็วเกินคาดของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากความขัดแย้งในกรณีอื่นๆ อีกมากตั้งแต่กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดไปจนถึงกรณีหัวเว่ยที่เรื้อรังมานาน กลายเป็นแรงกดดันให้นักลงทุนพากันเทขายหุ้นในตลาดเอเชียกันถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม

ดัชนีหึ่งเล็งของฮ่องกง ทรวดตัวลงมากที่สุดถึงติดลบ 5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากสถานการณ์ประท้วงเริ่มคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้ง นอกเหนือจากความขัดแย้งเดิมที่ยังไม่ยุติ ในขณะที่ดัชนีนิเกเกอิของโตเกียว ลดลง 0.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตลาดอื่นๆ ที่ปิดลดลงมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ คือ เซี่ยงไฮ้, โซล, ไทเป, มะนิลา, มุมไบ ในขณะที่สิงคโปร์ลดลงมากถึง 2.3 เปอร์เซ็นต์ ชิดนี 1 เปอร์เซ็นต์ และเวสต์อินเดียน 0.6 เปอร์เซ็นต์

สถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศดังกล่าวยังส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียให้ปรับลดลงอีกด้วย น้ำมันดิบดิบเบ็ดยูทีโอ ร่วงรวดเร็ว 6.1 เปอร์เซ็นต์ กลับมาอยู่ที่ระดับ 31.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง ในขณะที่เบรนท์ ก็ร่วงหนักเช่นเดียวกันถึง 5 เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 34.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความตึงเครียดยังส่งผลต่อราคาทองคำให้ขยับขึ้นเล็กน้อยทั้งๆ ที่เคลื่อนไหวดิ้นลบแทบตลอดสัปดาห์ ราคาทองคำสปอต เพิ่มขึ้น 0.2 เพลอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 1,727.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากที่ลดลง 1.4 เพลอร์เซ็นต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาทองคำฟิวเจอร์ ปรับตัวสูงขึ้น 0.4 เพลอร์เซ็นต์ เป็น 1,729.40. ต่อออนซ์

มะกันตงงาน38.6ล.คนยื่นรัฐช่วย

ตัวเลขชาวอเมริกันยื่นขอใช้สิทธิสำหรับผู้ว่างงานในสหรัฐในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึ้นใกล้เคียงถึง 39 ล้านคนแล้ว แม้หลายรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเปิดประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ให้ประชาชนกลับมามีงานได้ตามปกติก็ตาม

กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยื่นขอใช้สิทธิคนว่างงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2.4 ล้านคน ทำให้ตัวเลขของผู้ยื่นขอใช้สิทธิขณะนั้นพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 38.6 ล้านคน ถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของตลาดแรงงานในสหรัฐชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 9

วิด'5พัน'

อย่างไรก็ดี ตัวเลขผู้ยื่นขอใช้สิทธิคนว่างงานถือว่าลดลงน้อยลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 7 แม้ว่าตัวเลขโดยรวมจะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าในสถานการณ์ปกติเมื่อเทียบกับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาถึง 10 เท่าก็ตาม

จีนไม่ตั้งเป้าจีดีพี-ทางบขาดคล3.6%

รอยเตอร์รายงานว่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาประชาชน (เอ็นพีซี) ในวันนี้ เป็นวันเริ่มต้นการประชุมที่มีกำหนดเวลา 5 วัน ระบุว่า จีนจะงดการกำหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปี นี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลจีนไม่ได้กำหนดระดับของการขยายตัวของจีดีพีที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและเผยแพร่เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 1990 เรื่อยมา

การยกเลิกเป้าจีดีพีประจำปีนี้มีขึ้นหลังจากรัฐบาลจีนเผยแพร่ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า จีดีพีในไตรมาสแรกของปีนี้ ตีตลาดสูงถึง 6.8 เพลอร์เซ็นต์ อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมของประเทศ

ในคำกล่าวรายงานต่อสภาดังกล่าว กำหนดเป้าหมายขาดดุลงบประมาณสำหรับปี 2020 นี้ไว้ที่อย่างน้อย 3.6 เพลอร์เซ็นต์ สูงกว่าระดับขาดดุลเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.8 เพลอร์เซ็นต์ และกำหนดโควตาให้รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละรัฐ ออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษได้ถึง 3.75 ล้านล้านหยวน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 2.15 ล้านล้านหยวน

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ทางการจีนเตรียมออกพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษรวมมูลค่า 3.75 ล้านล้านหยวน (526,000 ล้านดอลลาร์) ในปีนี้ เพื่อระดมทุนใช้เงินงบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาลง

ดัชนีซีพีไอญี่ปุ่นลดหนแรกรอบ3ปี

เอเอฟพีรายงานว่ กระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น แถลงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (ซีพีไอ) ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี โดยดัชนีซีพีไอไม่รวมราคาอาหารในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ลดลง 0.2 เพลอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและเป็นการพลิกกลับหลังจากที่เคยปรับตัวสูงขึ้น 0.4 เพลอร์เซ็นต์ เมื่อเดือนมีนาคม ส่วนดัชนีซีพีไอลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 40 เดือน ลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยจากการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์โดยรวมคาดว่าซีพีไอของญี่ปุ่นน่าจะลดลงเพียง 0.1 เพลอร์เซ็นต์

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ว่า นายมักซิม เรเชนนิคอฟ รัฐมนตรีกิจการเศรษฐกิจของรัสเซีย เปิดเผยว่าเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ได้คาดว่าจะหดตัวลง 9.5 เพลอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จากไตรมาสแรกที่ขยายตัวเพียง 1.6 เพลอร์เซ็นต์ ขณะที่จีดีพีตลอดปีคาดว่าจะลดลงราว 5 เพลอร์เซ็นต์

นายเรเชนนิคอฟระบุว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้จีดีพีของรัสเซียลดลงอย่างฮวบฮาบในปี นี้ เกิดจากมาตรการเข้มงวดภายในประเทศเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 2 ดังกล่าว ในไตรมาสถัดไปจีดีพีจะหดตัวลงต่อเนื่องอีก 6.3 เพลอร์เซ็นต์ และลดลงอีก 5.2 เพลอร์เซ็นต์ในไตรมาสสุดท้าย เชื่อว่าเป็นช่วงเริ่มต้นฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากมีการยกเลิกมาตรการเข้มงวดต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นสำคัญ ปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจจะตีลบ 5 เพลอร์เซ็นต์ ก่อนกลับมาขยายตัวเป็นบวกที่ 2.8 เพลอร์เซ็นต์ในปี 2021 และกลับคืนสู่ระดับก่อนวิกฤตโควิดได้ในปี 2022 ทางการรัสเซียยังคงคาดว่าคนว่างงานจะเพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านคน เป็น 8 ล้านคนในปีนี้

เอเอฟพีรายงานว่ ธนาคารกลางแห่งอินเดีย (อาร์บีบี) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว (รีโปเรต) ลง 40 จุดเปอร์เซ็นต์ ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.0 เพลอร์เซ็นต์ นับเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นครั้งที่สองแล้วในปี นี้ หลังจากเคยลดลง 75 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

หอค้าแนะรัฐเน้นเพิ่มกำลังซื้อ

ว่าที่ร้อยเอก จิตร ศิริธรรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลาง หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกกว่า 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้ตลาดโลกซบเซา กำลังซื้อไม่ได้มากเท่าอดีตที่ผ่านมา การเน้นสร้างรายได้จากต่างประเทศผ่านทั้งภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว คงไม่สามารถทำได้เหมือนที่ผ่านมาแล้ว จึงหวั่นในขณะนี้ต้องหันมาพึ่งการบริโภคในประเทศ เพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งมากกว่าเดิม เพราะแม้ไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปขายได้มากขึ้น แต่ความสามารถในการซื้อสินค้าไม่ได้มีเท่าเดิม เงินที่จะได้กลับมาก็ไม่ได้มาก จึงต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วย แม้ไทยจะไม่ได้มีตลาดใหญ่มากเพราะจำนวนประชากรไม่เยอะ แต่ก็จำเป็นต้องพึ่งกำลังซื้อในประเทศก่อน จะหวังพึ่งพารายได้จากต่างชาติคงไม่ถาวรแล้ว

"หากเทียบการฟื้นกำลังซื้อและการใช้จ่ายในประเทศต่างๆ อาทิ จีนฟื้นตัวได้เร็ว เพราะจำนวนคนในประเทศมีขนาดใหญ่มาก ทำให้ตลาดใหญ่ การใช้จ่ายหมุนเวียนจึงมีมากกว่า แต่จะนำไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะแม้ไทยจะมีขนาดน้อยกว่าแต่ไทยก็ต้องพยายามฟื้นกำลังซื้อในประเทศเป็นหลัก เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นได้แบบมั่นคงต่อไป" ว่าที่ร้อยเอกจิตรกล่าว

แนะดูแลค่าเงินที่33บาทพอดี

ว่าที่ร้อยเอกจิตรกล่าวว่า ในแง่การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทต้องพิจารณาใน 2 มุม ทั้งการนำเข้าและการส่งออก เนื่องจากหากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถดูแลค่าเงินให้เคลื่อนไหวในระดับ 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐได้ จะเป็นการสนับสนุนให้การส่งออกสร้างเม็ดเงินได้มากขึ้น เพราะส่งออกในปริมาณเท่าเดิม แต่อัตราแลกเปลี่ยนของไทยมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งต้องไม่ลืมมองในแง่ของการนำเข้าด้วย เพราะไทยมีธุรกิจที่จำเป็นต้องนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างชาติ การที่ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากๆ ก็ส่งผลกระทบต่อ

ต่อด้านทุนการผลิตสินค้า ทำให้ต้องมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่แพงขึ้น จึงมองว่าหาก สปท.ดูแลให้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในระดับ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐได้ จะเป็นระดับที่พอดี เพราะจะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งการส่งออกและการนำเข้า แต่หากจะให้อ่อนค่าไปถึง 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ก็มีข้อดีในส่วนของ จะช่วยให้ด้านการส่งออกสินค้าเติบโตขึ้น การบุกเบิกตลาดใหม่ๆ จะทำได้ง่ายขึ้น เพราะราคาของถูกลง แต่ต้องไม่ลืมว่าในสภาวะที่ตลาดโลกซิมตัว กำลังซื้อของต่างชาติไม่มีเท่าเดิม การส่งออกสินค้าไปขายในปริมาณเท่าเดิม อาจขายออกไม่หมด ส่งผลให้รายได้ที่กลับมาไม่ดีเหมือนเดิม การดูแลค่าเงินจึงต้องมองทั้ง 2 ขา เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน ไม่ทิ้งน้ำหนักไปขาใดขาหนึ่งจนทำให้อีกขาหนึ่งได้รับผลกระทบมากเกินไป ในภาคการส่งออก ประเมินว่าหากสามารถเปิดตลาดได้ถูกที่ถูกทาง อาทิ เปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรได้ดี จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนมากในประเทศไทย เท่ากับเป็นการฟื้นรายได้และกำลังซื้อในประเทศไปในตัวด้วย

ว่าที่ร้อยเอกจิตรกรกล่าวว่า เศรษฐกิจในขณะนี้การจะฟื้นตัวกลับมาคงทำได้เพียงการกลับไปโตเท่ากับปี 2562 เท่านั้น ซึ่งก็เป็นปีที่ไม่ได้สดใสมากนัก เพราะประเทศได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า (เทรดวอร์) ระหว่างสหรัฐและจีน และเศรษฐกิจโลกซิมตัวในช่วงปีนี้พอดี การกลับมาโตเท่ากับปี 2562 จึงยังไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริง แต่เป็นการฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นก่อน โดยมองว่าหากวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ยังไม่สามารถค้นพบ การกลับมาเติบโตของเศรษฐกิจอย่างแท้จริงยังเป็นไปได้ยาก

งดจ่าย'ชรก.' เงินเยียวยาเกษตรกร ชาวสวนยางเฮ เบรกจ่ายเงิน ข้าราชการกว่า 9 หมื่น 1.8ล.ได้รับสิทธิ คน ♦ อ่านต่อหน้า 9

เยียวยา

□ ต่อจากหน้า 1

ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรหลังคณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่สมควรจ่าย เหตุเป็นผู้นิรภัยได้ เติร์ชมเสนาอ ครม.พิจารณาซ้ำอีกครั้ง ช.ก.ส. เผยพบเกษตรกรตายแล้วมีชื่อรับเงินเยียวยา 1 แสนราย ตีกลับให้กระทรวงเกษตรฯ ทบทวนใหม่ว่าจะจ่ายเงินให้ทายาทแทนได้หรือไม่ "เฉลิมชัย" แจงกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อเกษตรกรครั้งที่ 2 ให้ ช.ก.ส. แล้ว 3.5 ล้านคน เริ่มจ่ายเงิน 23 พ.ค. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้านกรมประมงเปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยา 527 อำเภอ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้-5 มิ.ย.63 ส่วน กยท.ยื่นเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านรายได้รับสิทธิเยียวยาหากใครตกหล่นยื่นอุทธรณ์สิทธิได้ภายใน 6 มิ.ย.นี้

♦ เบรกจ่ายเยียวยาชรก.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกรอบเยียวยาไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 63 โดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ช.ก.ส.) นั้น ในส่วนของข้าราชการจำนวน 9.1 หมื่นคนที่ประกอบอาชีพเสริมทำการเกษตร สามารถได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่นั้น ปลัดกระทรวงเกษตร กล่าวว่า ล่าสุดหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นว่าข้าราชการประจำเป็นผู้มีรายได้ ไม่สมควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ทั้งนี้คาดว่าคณะกรรมการกลั่นกรองจะนำเสนอ ครม. พิจารณาให้มติดีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นที่สุด

♦ กกก.กลั่นกรองฯ ผู้ชี้ขาด

ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร

และสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีประเด็นการเยียวยาข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรว่า ขอชี้แจงว่าหน่วยงานที่กำหนดเกณฑ์และทำหน้าที่คัดกรองไม่ให้สิทธิฯ ข้อนี้ออกกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ดังนั้นการจะจ่ายเงินเยียวยาให้ข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรหรือไม่เป็นการตัดสินใจเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และต้องเป็นมติของคณะรัฐมนตรี หากทางคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นสมควรให้ได้รับสิทธิเยียวยา และเสนอ ครม. ให้มีมติออกมา กระทรวงเกษตรฯ พร้อมดำเนินการทันที เพราะมีฐานข้อมูลรายชื่อทั้งหมดแล้วสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีติดหล่น

♦ ใต้คลังเข้าใจตลาดเคลื่อนไหว

สำหรับกรณีที่ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงข่าวว่าการตัดสินใจจ่ายเยียวยาให้ข้าราชการเป็นอำนาจของกระทรวงเกษตรฯ นั้น เรื่องนี้ สศค.คงมีความเข้าใจตลาดเคลื่อนไหว เพราะข้อเท็จจริงกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้รวบรวมและส่งรายชื่อเกษตรกรให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และตรวจความซ้ำซ้อน ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะมีการจ่ายให้ข้าราชการและอื่น ๆ หรือไม่นั้น ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และที่สำคัญต้องมีการวางแผนปฏิบัติที่ชัดเจนออกมาระหว่างกระทรวงเกษตรฯ หรือพิจารณาและการตัดสินใจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร

♦ ชื่อ "ผี" โผล่รับเยียวยาอีก

ด้านนายเกษยาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ช.ก.ส. กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทว่า ธนาคารได้นำข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับจากกระทรวงเกษตรฯ ไปตรวจสอบกับข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยพบว่าข้อมูลชุดรอบแรก 3.35 ล้านคน พบผู้เสียชีวิต 527 คน และล่าสุดข้อมูลชุดสอง 3.5 ล้านคนพบ

ผู้เสียชีวิตถึง 1.09 แสนรายและในกลุ่มนี้ยังมีข้าราชการที่ทำเกษตรอีก 91,000 ราย โดยหลังจากที่ธนาคารจะส่งข้อมูลเกษตรกรที่เสียชีวิตกลับไปให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาว่าจะจ่ายเงินให้ทายาทผู้เสียชีวิตหรือไม่ แต่ขณะนี้ธนาคารยังไม่จ่ายเงิน 5,000 บาท ให้กลุ่มข้าราชการ 91,000 คน จนกว่ากระทรวงเกษตรฯ จะยืนยันกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากยังมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย

♦ โอนเงินเกษตรกรรอบ 2

สำหรับความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ธนาคารได้โอนเงินให้เกษตรกรรอบแรกไปแล้ว 3.2 ล้านคน แต่ยังมีอีก 1 แสนคนที่ยังไม่ได้รับโอนเพราะติดปัญหาไม่มีเลขบัญชีจึงขอให้เร่งตรวจสอบและแจ้งเลขบัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ส่วนการโอนเงินให้เกษตรกรรอบสองอีก 3.5 ล้านราย จะเริ่มจ่ายวันที่ 23 พ.ค. 63 และเกษตรกรชุดสุดท้ายที่เพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่อีก 1.57 ล้านคน จะจ่ายเงินได้วันที่ 30-31 พ.ค.นี้ โดย ช.ก.ส. จะเร่งจ่ายเงินให้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ได้รับเงินครบภายในเดือนพ.ค.นี้

♦ "อุดม" ลงพื้นที่นครปฐม

ในวันเดียวกันนี้ นายอุดม สุวรรณรัตน์ รมว.คลัง และนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง เดินทางมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ช.ก.ส.) สาขานครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่มีรายรับเงินเยียวยา 5,000 บาท และให้กำลังใจพนักงาน ช.ก.ส. โดยนายอุดมกล่าวว่า ขณะนี้คลังจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรได้แล้ว 3.2 ล้านคน วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท โดยคลังยืนยันว่าจะหางบประมาณมาให้เพียงพอสอดคล้องกับแผนการจ่ายเยียวยาให้ครบถ้วนโดยจะมีเกษตรกรได้รับเงินมากกว่า 10 ล้านคน

ส่วนปัญหาความซ้ำซ้อนข้าราชการประจำที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 9.1 หมื่นรายนั้น ตามหลักการแล้วไม่ยากให้การช่วยเหลือที่ซ้ำซ้อน และต้องการกระจายการช่วยเหลือไปทุกกลุ่มเพราะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดด้วย แต่เรื่องนี้ถ้ามีโอกาสจะหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ อีกครั้ง

♦ กรมประมงเปิดศูนย์อุทธรณ์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า กรมประมงได้ตั้งศูนย์ให้จัดตั้งศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประมง ประกอบด้วย

ด้วยสำนักงานประมงอำเภอ 527 แห่งและสำนักงานประมงจังหวัด 77 จังหวัด เปิดศูนย์ฯ เพื่อรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาฯ ให้กับเกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ยังประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ โดยเกษตรกรสามารถเดินทางไปเขียนคำร้องได้ด้วยตนเองที่หน่วยงานทั้ง 8 หน่วยงาน ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตามก่อนเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ขอให้เกษตรกรทุกท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาฯที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <https://www.moac.go.th/>

◆ เยียวยาเกษตรกรสวนยาง

นายกรณ์ ธรรมวิวิท รองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มแรก ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ กยท. และมีชื่อในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 30 เม.ย. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย ช.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 และ 18-20 พ.ค. ส่วนการจ่ายเงินรอบ 2 ตั้งแต่วันที่

ที่ 22-25 พ.ค. สำหรับชาวสวนยางกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนกับ กยท. ระหว่าง 1-15 พ.ค.จ่ายเงินในช่วงวันที่ 30-31 พ.ค.นี้ ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด 1,823,588 ราย

◆ แจ้งอุทธรณ์ภายในรม.ย.

นายกรณ์กล่าวต่อว่า หลังจากหมดรอบการจ่ายเงินแล้ว หากเกษตรกรชาวสวนยางรายใดยังไม่ได้รับสิทธิสามารถแจ้งอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <https://www.moac.go.th/> ซึ่งเป็นระบบที่จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในที่เดียว หากเกษตรกรไม่สะดวกใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้ติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคคือสำนักงาน กยท. จังหวัด/สาขา สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามหมายเลข 1170 โดยต้องแจ้งอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 มิ.ย.นี้.

ไม่มีป่วยเพิ่มเหลือรักษา 71 ราย ห่วงเปิดเรียนทำติดเชื้อฟุ้ง

ไม่มีป่วย (ต่อจากหน้า 1)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตในประเทศไทยรอบ 24 ชม. กลับมาเป็น "ศูนย์" อีกครั้ง ด้าน "บิ๊กตู่" พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความพอใจภาพรวมสถานการณ์ในไทยหลังมีการผ่อนมาตรการในระยะ 2 ฟั๊งที่ประชุม ศบค. ไฟเขียว ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ชงกรม.พิจารณา 26 พ.ค. นี้ คาดเคอร์ฟิวรอบใหม่ อาจเริ่มเวลาเป็นเที่ยงคืนถึงสี่

โควิดไทยไม่พบป่วย-ตาย

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวันที่ 22 พ.ค. ว่า ผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ รวมผู้ป่วยสะสม 3,037 ราย ผู้ป่วยหายกลับบ้านได้รายใหม่ 12 ราย รวมกลับบ้านได้สะสม 2,910 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 71 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม คงที่ 56 ราย อย่างไรก็ตามพบว่ามีศูนย์กักกันของภาครัฐ มีผู้ที่รอผลจำนวน 2 ราย อยู่ในกระบวนการผลการรายงาน

14 วันล่าสุดติดเชื้อ 45 คน

หมอทวีศิลป์ยังเผยอีกว่า ระหว่างวันที่ 8-21 พ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 45 ราย เป็น

ผู้ป่วยที่เดินทางเข้าประเทศ 15 ราย เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 11 ราย จากการค้นหาเชิงรุกและชุมชน 6 ราย ผู้ป่วยในศูนย์กักกัน 5 ราย โดยผู้ป่วยที่ไปในสถานที่ชุมชน 5 ราย อาชีพเสี่ยง 3 ราย ทำให้เห็นว่าไม่มีผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในชุมชน เดินไปเดินมา เพราะจะมันเบาใจได้ แต่ขวัญใจไม่ได้

ศบค.เกาะสถานการณ์โลก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อราว 5.1 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 3.3 แสนคน โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุดยังเป็นสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และบราซิล ขณะที่ในเอเชียพบว่า อินเดีย ปากีสถาน สิงคโปร์ บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ยังมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 73 ซึ่งสถานการณ์โลกขณะนี้ที่เส้นกราฟยังชันขึ้นต่อเนื่อง และทิศทางผู้ป่วยใหม่และเสียชีวิต ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น

ทั้งนี้ชุดข้อมูลเหล่านี้ ผู้บริหารในศบค. รับทราบ และจะนำข้อมูลทั้งในและต่างประเทศมาเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ ยกตัวอย่างสถานการณ์ในเกาหลีใต้ ที่พบนักเรียนติดเชื้อมาก ผลกลับมาเด็กนักเรียนติดเชื้อ 2 คน ในเมืองอินชอน และบางส่วนถูกส่งกลับบ้านทันที

"หมอบุ้ม" แฉลงสุดลึบตาห์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ยังกล่าวในช่วงท้ายการแถลงข่าว ศบค. ประจำวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมาคด้วยว่า หลังจากนี้จะมี "หมอบุ้ม" พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล มาร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโฆษก ศบค. อย่างเป็นทางการประจำวันด้วย ช่วงนี้หลายคนเป็นห่วงกันว่ามายืนอยู่ตรง

นี้แถลงข่าว ศบค. นานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ที่มีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขณะนี้นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. มีดำริที่จะหาคนมาช่วยทางนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข

จึงเสนอที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี คือ "หมอบุ้ม" พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล มาเป็นผู้ช่วยโฆษก ศบค. ตนจึงชวน "หมอบุ้ม" ให้มาแนะนำตัวกับทุกคน และจากนั้นก็ใช้เวลาช่วงเสาร์-อาทิตย์ เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาคนแถลงข่าวบ้าง

ส่วนตนจะได้เข้าไปเชื่อมโยงเบื้องต้นในชุดข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ช่วยโฆษกคนใหม่ทำหน้าที่ได้อย่างดี เพื่อนำเสนอต่อประชาชนได้คงเดิม ทั้งคุณภาพและเนื้อหาสาระ มีข้อมูลสิ่งใดที่จะได้ช่วยพัฒนาขอให้ทุกคนช่วยแนะนำ เพื่อให้สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโควิด-19 ที่จะต้องประกาศเพิ่มเติมไปอีก 1 เดือนกว่านี้ ได้สำเร็จ และถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีผลสัมฤทธิ์การทำงานในระดับโลก

ทั้งนี้ เรามีทีมงานของทีมโฆษก ศบค. ที่อยู่เบื้องหลังอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก็วิชาการทีมถ่ายทอดสด ทีมชุดข้อมูลที่มาจากระทรวงสาธารณสุข ศบค. สปม. กระทรวงการต่างประเทศ และต้องมีการประชุมกัน 4 ครั้งต่อวัน ตั้งแต่ 7 โมงครึ่งถึง 8 โมงครึ่ง ที่กระทรวงสาธารณสุข, 8 โมงครึ่งถึง 9 โมงครึ่งที่สำนักงาน กพ., ประชุมร่วมกับสำนักงานประสานงานกลาง, 9 โมงครึ่งถึง 10 โมงครึ่งประชุมกับทีมงานด้านการข่าว, แล้วมาสรุป 10 โมงครึ่งถึง 11 โมงครึ่ง เพื่อประมวลก่อนแถลงข่าว

ช่วงบ่ายก็มีแถมเพิ่มเติมอีก ถือเป็นงานหนักของทุกคน เป็นความร่วมมือเพื่อประสบความสำเร็จ และหมอบุ้มจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆ ให้ประชาชน และอยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับฟังข้อมูลจากเราแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดความสำเร็จของทุกคนและประเทศไทย

ศบค.เห็นด้วยต่อพ.ร.ก.๑

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน ซึ่งจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่อังคาร 26 พ.ค. นี้ ส่วนการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 นั้น เลขาฯ สมช. จัดประชุมในสัปดาห์หน้าประมาณวันที่ 27-28 พ.ค.

จร.ประจำทดลองเรียน 1 มิ.ย.

นายอิทธิพลเผยต่อว่า ที่ประชุมนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นห่วงเรื่องการเปิดเทอมของ

สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563)

ติดเชื้อทั่วโลก : 5,217,328 คน

เสียชีวิต : 335,054 คน/รักษาหาย : 2,096,650 คน

ติดเชื้อในไทย : 3,037 คน/เสียชีวิต : 56 คน

วันที่ 22 พ.ค. 63 ติดเพิ่ม : 0 คน

โรงเรียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ รายงานในที่ประชุม ว่าจะมีโรงเรียนลักษณะโรงเรียน ประจำ และโรงเรียนนานาชาติ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะมีมาตรการและจะทดลองเปิดก่อน ในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ ส่วนวันเปิดเทอมเป็นทางการที่ กระทรวงศึกษาธิการขอไว้คือ 1 ก.ค. นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงภาพรวมเรื่องการดูแลเรื่องวันระยะ ทางของเด็ก และสัดส่วนครูต่อนักเรียนเดิม 20 ต่อ 1 ก็จะปรับให้เหลือ 7 ต่อ 1

สำหรับเรื่องกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ ได้เป็นมติของ ศบค. แต่เป็นการที่นายกรัฐมนตรี สอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง ได้รายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมและได้รับ ข้อสังเกตข้อห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีและศบค.ไป ดำเนินการ

นายกฯกลัวซ้ำรอยเกาหลี

นายอิทธิพลเผยต่อว่า ภาพรวมที่นายกรัฐมนตรีเอ่ยถึงเรื่องโรงเรียนในที่ประชุม ศบค. เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องที่ได้เห็นกรณีตัวอย่างจาก เกาหลี ฝรั่งเศส ที่เปิดโรงเรียนแล้วมีการกลับมา แพร่ระบาดของโควิด-19 อีก ดังนั้นจึงกลัวว่าอาจ จะกลับมาคิดได้ ไม่ต้องการให้เกิดความกังวลของผู้ ปกครอง เพราะโรงเรียนมีความแตกต่างไปจากกิจการ กิจกรรมที่ผ่อนปรนไปแล้ว เด็กจะมีความใกล้ชิดกันในโรงเรียนอย่างมาก

"บิกัด"พอใจผ่อนระยะ 2

นายอิทธิพลเผยอีกว่า ยังมีกรารายงาน เรื่องการประเมินแต่ละกิจการกิจกรรมที่ได้ผ่อนปรน ไปในระยะที่ 2 แล้ว ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและได้ รับความร่วมมือ โดยนายกรัฐมนตรีก็พอใจผลการ ประเมินในระยะที่ 2 ด้วย แต่ยังมีบางเหตุการณ์ที่ ปราบกฏเป็นภาพข่าวที่ไม่ได้เว้นระยะห่าง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพื้นที่ ทางมหาดไทยให้ช่วยไปกำกับดูแลด้วย

คาดการณ์เคอร์ฟิวเที่ยงคืน-ตีสี่

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวอีกว่า ในศบค. วันนี้อาจไม่มีการเสนอเรื่องลดเวลาเคอร์ฟิว แต่สมช.จะต้องพิจารณาใหม่ไลน์การผ่อนปรนระยะที่ 3 ซึ่งนายกฯ มอบให้เลขาฯ สมช. ในฐานะประธาน กลั่นกรองไปพิจารณา โดยบอกว่าให้พิจารณาเรื่อง ท้องเที่ยวชุมชนให้ด้วย ซึ่งนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ก็สนับสนุนเพราะเศรษฐกิจจะได้ฟื้นฟู

อยากผ่อนปรนในประเทศให้ได้มากขึ้น และตั้งตาคูให้เป็นใจทยอยไปพิจารณาเรื่องลดเวลา เคอร์ฟิวลงอาจเป็นเที่ยงคืนถึงตี 4 เพราะเห็นว่า ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทางการ แพทย์ก็มีความคืบหน้า นายกฯ ยังบอกว่าเรื่องความ มั่นคงนั้น ไม่ใช่เรื่องความมั่นคงทางทหารเพียง อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางสาธารณสุข

จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจเรื่อง สถานการณ์ด้านความมั่นคง ว่าปัจจุบันนี้ด้าน สาธารณสุขต้องควบคู่กันไปกับเรื่องทหารตำรวจ ประเด็นการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้พิจารณาเรื่องเดิน ทางข้ามจังหวัด การเข้าพักโรงแรม เปิดห้องพัก เพื่อให้เศรษฐกิจไหลได้ จึงมอบให้เลขาฯ สมช. ไปลงรายละเอียด

คนตายนับแสนมีชื่อรับเงิน

นายกฯอนุมัติ เงินรางวัล 50,000 บาท ให้ผู้แจ้งการ เจาะศพเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงิน เยี่ยวยา 5,000 บาท ที่ อ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์รอบแรก จำนวน 8.43 ล้าน คน โดยเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริม การเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

ทั้งนี้ธนาคารได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจ สอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน, ระบบประกันสังคม และ ข้าราชการบำนาญ พบว่า มีผู้ซ้ำซ้อนอยู่ 1.7 ล้านคน ซึ่งได้ส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์พิจารณาจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลชุดแรกกลับมาที่ อ.ก.ส. จำนวน 3.35 ล้านคน ซึ่งทาง อ.ก.ส. ได้ ตรวจจอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย อีกครั้ง พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 527 คน โดย ตามข้อมูลชุดแรก อ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้ เกษตรกรไปแล้ว 3.2 ล้านคน ส่วนที่เหลือยังมีปัญหา ไม่มีเลขที่บัญชีโดยต้องการให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ แฉงเลขที่บัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อที่ธนาคารจะได้โอนเงินได้

ล่าสุด อ.ก.ส. ได้รับข้อมูลชุดที่ 2 จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3.5 ล้านราย ซึ่ง ธนาคารได้นำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวง มหาดไทย พบว่า เป็นผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 1.09 แสนราย และในกลุ่มนี้มีข้าราชการที่เกษียณ จำนวน 9.1 หมื่นราย

"อ.ก.ส. จะดำเนินการส่งข้อมูลเกษตรกร ที่เสียชีวิตแล้ว ไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาว่าจะจ่ายเงิน ให้ทายาทของผู้เสียชีวิตหรือไม่ และในส่วนของกลุ่มข้าราชการ จะยังไม่มีการจ่ายเงิน 5,000 บาทให้ จนกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะยืนยันมาอีกครั้ง เนื่องจากมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย" นายกษปณิกกล่าว

สำหรับเกษตรกรรอบที่ 2 อ.ก.ส. จะเริ่ม จ่ายเงินให้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2563 โดยจะดำเนินการจ่ายวันละ 1 ล้านคน ซึ่ง อ.ก.ส. จะโอนเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงนี้

ป่วยโลกทะยาน 5.2 ล้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทั่วโลก ในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาถึงนำเป็น ห่วง โดย ณ เวลา 17.30 น. ของวันที่ 22 พ.ค. ที่ ผ่านมา ตามการรายงานของเว็บไซต์ worldometers พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 5,214,971 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 335,002 คน และรักษา หายกลับบ้านแล้ว 2,094,919 คน

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสม มีดังนี้ สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อมากสุดในโลก 1,621,333 คน (เสียชีวิต 96,363 คน), รัสเซีย 326,448 คน, บราซิล 310,921 คน, สเปน 280,117 คน, สหราชอาณาจักร 250,908 คน, อิตาลี 228,006 คน, ฝรั่งเศส 181,826 คน, เยอรมัน 179,110 คน, ตุรกี 153,548 คน, อิหร่าน 129,341 คน, อินเดีย 119,419 คน และเปรู 108,769 คน

ลบส.มีที่กักตัวกลับจากตปท.

น.พ.รศ. กฤษณียวิวงศ์ อธิบดีกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มีสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) สำหรับผู้ที่เฝ้าดูอาการของโรค โควิด-19 ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ขึ้นทะเบียน กับภาครัฐแล้ว 4 แห่ง รวม 303 ห้อง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้คล้าย กับ State Quarantine ที่ภาครัฐจัดไว้ให้ ซึ่งต้อง ได้มาตรฐานทั้งโครงสร้าง บุคลากร ต้องมีแพทย์ พยาบาล และเวชภัณฑ์ มีรถส่งต่อ เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาเป็นผู้ดูแลด้านสุขภาพ การ เพาะเชื้อต่างๆ การรักษาโรคโควิด-19 และโรคอื่นๆ ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายจะเป็นของผู้เข้าพักเอง

กทม.พบฝ่าฝืน 90 แห่ง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ชุดตรวจ บุกตรวจประกอบด้วย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ตำรวจนครบาล และ กอ.รมน.กทม. ได้ ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการ และสถานที่ ประกอบกิจกรรมทุกประเภทอย่างเข้มข้น หลัง กรุงเทพมหานครผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม และระยะที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในกลุ่มกิจการและกิจกรรม เช่น ห้างสรรพ สินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้า ร้านอาหาร โดยเฉพาะในสวนสาธารณะ เพื่อให้คำแนะนำ ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อน ปรนอย่างเคร่งครัด

สำหรับผลการตรวจตั้งแต่เริ่มผ่อน ปรนจนถึงปัจจุบันนี้ มีการตรวจผู้ประกอบการ ไปแล้วกว่า 13,000 แห่ง รวม 17,000 กวาค้าง

โดยพบผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามมาตรการที่ กรุงเทพมหานครกำหนด 90 แห่ง เจ้าหน้าที่ชุดตรวจ จึงตั้งเตือน และให้คำแนะนำให้ถูกต้อง ส่วนใหญ่ จะยังไม่เข้าใจในเรื่องการเว้นระยะห่างในร้านค้า ร้านอาหาร ส่วนร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่พบผู้กระทำผิดฝ่าฝืนนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านแต่อย่างใด

ชรก.ชวดได้เงินเกษตรกร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้หารือกับกระทรวงการคลังและคณะกรรมการการคลังการคลังใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เกี่ยวกับข้าราชการที่ทำการเกษตรและมีทะเบียนเกษตรกร สำหรับผลการหารือกันได้ข้อสรุปตรงกันว่า กลุ่มข้าราชการทำการเกษตรจำนวน 9.1 หมื่นราย ไม่สมควรได้เงินเยียวยา เพราะเงินเยียวยาครั้งนี้เป็นเงินที่รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนในกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 “จะนำเรื่องข้าราชการที่ทำการเกษตรเสนอที่ประชุมพิจารณา จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ แต่เบื้องต้นคาดว่าไม่จ่าย แม้ว่าในมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดไว้ว่าจ่ายไม่ได้ ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมข้าราชการถือว่าจะได้รับเงินเดือนปกติ ก็ไม่ควรได้รับเงินเยียวยาในก่อนนี้” นายอนันต์กล่าว

ลาวเปิดน่านฟ้ากลับมาบิน

สำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานว่า รัฐบาลลาวเปิดน่านฟ้าบินลาว เริ่มเปิดบินเส้นทางภายในประเทศแล้วตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมาแล้ว โดยมีทั้งหมด 6 เส้นทาง คือเวียงเวียงจันทน์-หลวงพระบาง, เวียงเวียงจันทน์-หลวงน้ำทา, เวียงจันทน์-เซียงขวาง, เวียงจันทน์-อุดมไซ, เวียงจันทน์-สะหวันนะเขต และเวียงจันทน์-ปากเซ พร้อมราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 390,000 กีบลาว หรือประมาณ 1,400 บาท สำหรับความคืบหน้าสถานการณ์โควิดในลาวนั้น ล่าสุดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันโควิด-19 สปป.ลาว แถลงว่าในวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมติดต่อกันเป็นเวลา 40 วันแล้ว ยอดผู้ติดเชื้อสะสมยังคงอยู่ที่ 19 คน รักษาหายแล้ว 14 คน ยังรักษาตัวอยู่ในรพ. 5 คน

คู่มือโควิดเปิดโหลดแล้ว

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ใจความว่า “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก..ซบสู่ความยั่งยืน (e-book ฉบับสมบูรณ์)”

ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ผมได้นำเสนอแนวความคิดในการขับเคลื่อนประเทศไทย เป็นหนังสือสั้น ๆ จำนวนสามเล่ม หนังสือเล่มแรกคือ

ความพอเพียงในโลกหลังโควิด อธิบายความเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกหลังโควิด หนังสือเล่มที่สองคือ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด อธิบายโมเดลการเรียนรู้และการพัฒนาคนในโลกหลังโควิด และหนังสือเล่มที่สามคือ “สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด อธิบายสัญญาประชาคมใหม่เพื่อสร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน

หนังสือทั้ง 3 เล่ม ได้ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ และเพิ่มเนื้อหาสาระขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกหลังโควิด เป็นหนังสือ “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก..ซบสู่ความยั่งยืน” โดยผมขอมอบหนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญให้แก่ทุกท่านเนื่องในโอกาสที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาปนาครบรอบ 1 ปี (วันที่ 2 พฤษภาคม 2563) ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้ทุกท่านได้ช่วยกันใช้ปัญญา และแสวงหาโอกาสเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตในโลกหลังโควิดครับ

ท่านสามารถ Download หนังสือโลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก..ซบสู่ความยั่งยืน (e-book ฉบับสมบูรณ์) ได้ตามลิงค์นี้ครับ <https://bit.ly/2ZfXSKP>

ไทยจ่อส่งแรงงานเมียนมากลับ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการนำแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานชาวเมียนมาผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน ซึ่งที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) ได้ให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบและให้ความเห็นชอบในหลักการให้แรงงานเมียนมาเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อเดินทางกลับเมียนมาได้ และกระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การเดินทางกลับประเทศของแรงงานชาวเมียนมาผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังเผยถึงแนวทางปฏิบัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ (22 พ.ค. 63) เป็นต้นไป โดยในช่วงแรกจะใช้ช่อง

ทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพียงแห่งเดียวก่อน

สำหรับจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองระนอง (ท่าเทียบเรือ) อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยผู้เดินทางต้องแสดงหนังสือรับรองการเดินทางที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย สำนักงานแรงงานเมียนมาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานแรงงานเมียนมาในจังหวัดระนอง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบของต้นฉบับหนังสือ และสำเนาหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อเจ้าหน้าที่ และผู้เดินทางต้องออกเดินทางตามกำหนดวันและช่องทางผ่านแดนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยถึงจุดผ่านแดนก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวัน ซึ่งผู้เดินทางสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง หรือเดินทางกับรถบัสของบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) จากสถานีขนส่งหมอชิต